
MazeMbe yaanika 23 wa kuivaa SiMba Uk.24MiCHezO MaOni, kaTuni Uk.6

Rais Samia Suluhu Hassan, akibonyeza kitufe kuzindua mkakati wa uelimishaji na uhamasishaji wa sensa ya watu na makazi ya 
mwaka 2022, katika Uwanja wa Jamhuri, jijini Dodoma jana. PICHA: IBRAHIM JOSEPH

www.ippmedia.com

Jumatano Septemba 15, 2021  Tanzania 1,000/- kenya 

ISSN 0856 • Na. 0580704

Kauli za IGP 
Sirro zaiibua 
CHADEMA

Naibu Waziri alia 
ucheleweshaji 
wa fedha miradi 
Chato

ukurasa 3

benki kuu 
ya Tanzania 
(bOT), iMeSeMa 
iMeridHiSHwa na 
uTekelezaji wa 
Sera ya Taifa ya 

Barca kumkosa 
Braithwaite 

hadi 2022
ukurasa 21

ukuraSa wa 4

ukuraSa wa 7

bOT yaridHiSHwa na 
MwenendO uCHuMi

Serikali kuaMua 
‘TuiTiOn’ SHuleni

BENKI Kuu ya Tanzania (BoT), 
imesema imeridhishwa na...

OFISI ya Rais, Tawala za Mikoa na 
Serikali za Mitaa (TAMISEMI) kwa...

ukuraSa wa 4

MSiba wa HanS 
POPPe wazuia keSi 
ya aveva
ALIYEKUWA Rais wa Klabu ya 
Simba, Evans Aveva...

yaliyOMO

Serikali
yaanza

kununua
mahindi    

UkUrasa 3

Ni zaidi 
ya sensa

ukurasa 2

• Hakuna kitakachoachwa, lengo  
kuwa na mipango halisi kwa 
maendeleo… Endelea ukurasa 2



2

HABARI KItAIfA

Jumatano Septemba 15, 2021

Ni zaidi ya sensa 
Na Paul Mabeja, DODOMA

NI zaidi ya sensa! Ndivyo unavyoweza kuse-
ma kutokana na mambo yatayoangaziwa waka-
ti wa Sensa ya Sita ya Watu na Makazi nchini 
inayotarajiwa kufanyika Agosti mwakani.

Sensa hiyo mbali na kulenga kuiwezesha seri-
kali kutambua idadi ya wananchi wake, itamuli-
ka hali ya makazi yao, kama wameajiriwa au ha-
wana ajira pamoja na kujua hali zao kiuchumi.

Rais Samia Suluhu Hassan jana alizindua 
mkakati wa uelimishaji na uhamasishaji wa 
sensa hiyo, akiitaka Kamati ya Taifa ya Sensa 
kuwekeza nguvu katika kuhamasisha wananchi 
kujitokeza kuhesabiwa.

Akizindua mkakati huo jijini Dodoma jana, 
Rais Samia alisema Sensa ya Watu na Makazi 
ndiyo itakayowezesha nchi kupata takwimu sa-
hihi zitakazoiongoza serikali kupeleka maende-
leo kwa wananchi wake.

Rais alisema ili sensa ijayo ifanikiwe, Kamati 
ya Taifa ya Sensa inatakiwa kuweka mikakati ya 
kutosha kufikisha elimu kwa wananchi.

“Lazima kamati mtumie nafasi yenu kufikisha 
elimu kwa wananchi ili tuweze kupata takwimu 
sahihi zitakazotusaidia sisi serikali kufikisha 
huduma muhimu kwa wananchi wetu wote,” 
alisema.

Rais Samia alisema kufanyika kwa sensa 
kutawezesha serikali kutambua idadi ya 
wananchi wake, hali ya makazi yao, kama 
wameajiriwa au hawana ajira pamoja na kujua 
hali zao kiuchumi.

“Tukipata takwimu sahihi tutaweza kufikisha 
huduma kulingana na mahitaji ya watu, hivyo 
basi lazima elimu itolewe ili kila mtu ahesabi-
we bila kumwacha hata mmoja wetu nyuma,” 
aliagiza.

Rais pia aliwataka viongozi wa serikali, vy-
ama vya siasa na wa dini kutumia nafasi zao 
kuhamasisha wananchi kujitokeza kuhesabiwa 
wakati utakapofika.

“Niwaombe sana viongozi wangu wa dini 
kutumia nyumba zao za ibada kutoa elimu 
kwa wananchi ili watambue umuhimu wa ku-
jitokeza kuhesabiwa katika Sensa ya Watu na 
Makazi Agosti 2022.

“Sensa zilizokwisha kufanyika nchini ni tano 
hii ni ya sita na zote zilizopita pamoja na kuitwa 
za watu na makazi, hakuwahi kuhesabu makazi 
na kubainisha hali yake, lakini hii tunakwenda 
kuhesabu kila nyumba na kubainisha hali 
yake,” alisema.

Mkuu wa Nchi huyo alisema kupatikana kwa 
takwimu za makazi kutaisaidia serikali kupata 

idadi sahihi na hali yake ili kuiwezesha kuanga-
lia upya Sera ya Makazi Mijini na Vijijini.

“Hivi sasa tumeweka tozo ya pango la ardhi, 
lakini tulikuwa hatuna takwimu za idadi ya 
makazi nchini. Zoezi hili pia litatupa anuani za 
makazi hata kama mtu akikopa mkopo tutajua 
anatoka wapi na tunampataje,” alisema.

Vilevile, Rais alisema takwimu zitakazopati-
kana wakati wa sensa zitabainisha aina ya ny-
umba kama ni ghorofa ni ghorofa ngapi na aina 
gani ya nyumba.

“Ninataka sensa hii ifanyike kwa haraka kwa 
ufanisi na kwa gharama nafuu,” Rais Samia 
aliagiza.

Waziri Mkuu, Kassim Majaliwa, ambaye ni 
Mwenyekiti wa Kamati ya Taifa ya Sensa ya 
Watu na Makazi Mwaka 2022, alisema wata-
hakikisha inafanyika kwa ufanisi na kila mtu 
atayelala nchini usiku wa sensa lazima atahesa-
biwa.

Waziri wa Fedha na Mipango, Dk. Mwigulu 
Nchemba, alisema lengo la Sensa ya Watu na 
Makazi ni kupata takwimu sahihi zitakazotu-
mika na serikali kutatua kero mbalimbli kwa 
wananchi wake, hivyo halitakuwa jambo jema 
kama kuna watu watakwepa kuhesabiwa.

Alisema kupata takwimu ya watu kunali-
wezesha taifa kuitumia nguvukazi iliyopo ku-
jenga na kuimarisha uchumi huku kukiwa na 
mgawanyo sawa wa rasilimali zilizopo.

Mtakwimu Mkuu wa Serikali, Dk. Albina 
Chuwa, alisema Sensa ya Watu na Makazi inak-
wenda kufanyika kipee kulinganisha na zile zi-
lizopita.

“Sensa hii tunakwenda kutumia mfumo 
wa TEHAMA (Teknolojia ya Habari na Ma-
wasiliano), hakutakuwa na karatasi kama zile 
zilizopita, tutatumia vishikwambi ambavyo 
vitawezesha kupatikana kwa matokeo ya tak-
wimu kwa muda mfupi tofauti na ile ya karatasi 
ambayo majibu tulikuwa tunayapata baada ya 
miezi mitatu,” alifafanua.

Sensa ya kwanza ya watu na makazi nchini 
ilifanyika mwaka 1967 kukiwa na wakazi milioni 
12.313, ikifuatwa na sensa ya 1978 ambayo ili-
baini Tanzania ilikuwa na wakazi milioni 17.513.

SENSA TANZANIA
Mwaka    Idadi ya watu     
Mwaka      Tz Bara        Zanzibar
1967        12,313,469        11,958,654        354,815
1978        17,512,610        17,512,610           476,111
1988        23,095,878        22,455,193        640,685
2002        34,569,232        33,584,607        984,625
2012        44,928,923        43,625,354        1,303,569
Chanzo: Ofisi ya Taifa ya Takwimu (NBS)

Mkuu wa Wilaya ya Shinyanga, Jasinta Mboneko, akizungumza na wanafunzi wa Chuo cha Ual-
imu Shinyanga (SHYCOM), alipofanya ziara ya kukagua ujenzi na ukarabati wa majengo chuoni 
hapo jana.   PICHA: MARCO MADUHU

Kauli za IGP Sirro zaiibua CHADEMA
Na Romana Mallya

CHAMA cha Demokrasia na Maende-
leo (CHADEMA), kimesema kinakusudia 
kutangaza mgogoro na Mkuu wa Jeshi 
Polisi nchini, IGP Simon Sirro, ikiwa 
hataondolewa katika nafasi hiyo kwa 
madai kuwa anavunja sheria badala ya 
kuzilinda.

Naibu Katibu Mkuu wa CHADEMA, 
Benson Kigaila, alitangaza kusudio lao 
hilo jana mkoani Dar es Salaam alipozun-
gumza na waandishi wa habari.

Kigaila alidai kuwa wiki iliyopita, IGP 
Sirro, baada ya kurejea nchini akitokea 
Rwanda, aliwaeleza waandishi wa habari 
yale aliyojifunza katika nchi jirani hiyo.

Alisema IGP Sirro alisema Jeshi la 
Polisi Rwanda limekuwa likipita kwe-
nye madrasa na ibada za watoto za 
Jumapili (Sunday School) kuona kina-
chofundishwa na kukusudia kuuleta uta-
ratibu huo Tanzania.

“Hajatuambia kama aliwauliza Rwan-
da katiba yao inasemaje, hajatuambia 
sheria za Rwanda zinasemaje kuhusiana 
na suala hili. Tanzania siyo nchi iliyozali-
wa leo, ina Katiba ya mwaka 1977 pamoja 
na upungufu wake na sheria zetu pamoja 
na upungufu wake zipo.

“Katiba hii (aliionyesha) viongozi wote 
pamoja na Sirro wameapa kuilinda, 
Ibara 26(1), alichosema Sirro kinakin-
zana na katiba hii, matamanio ya Sirro  
anayosema amejifunza kutoka Rwanda 
anataka Jeshi la Polisi liingie misikitini 
na kanisani kuandaa mitaala ni kinyume 
cha katiba.

“Ibada ya 19(2) inasema katika kueneza 
dini au kuendesha ibada majukumu hayo 
yatafanywa nje ya mamlaka ya kiserikali.

“Ibara 19(3) inasema kuingilia uende-
shaji wa dini maana yake kutavuruga 
umoja wa kitaifa na kutahatarisha 
maadili ya jamii na imani ya jamii,” 
alisema.Kigaila alihoji sababu za kile ali-
chokiita ‘wengine wakivunja sheria wa-
nakamatwa lakini Mkuu huyo wa Jeshi 
la Polisi akivunja hakamatwi kama wa-
halifu wengine’.

“Kwa nini aendelee kuwa madarakani 
na analipwa na kodi za Watanzania? Kat-
iba ibara 26(2) tuna wajibu kuhakikisha 
kwamba sheria na katiba zinahifadhiwa 
na kulindwa.

“Wito wetu kama chama, taasisi za 
vyombo vya habari, taasisi za dini, vy-
ama vyote vya siasa, mashirika yasiyo ya 
kiserikali na Watanzania tusimame ku-
hakikisha Katiba na sheria zinalindwa na 
watawala waliopo,” alisema.

Pia aliyataka mashirika yasiyo ya ki-
serikali na vyama vya siasa kusimama 
pamoja kuitaka mamlaka ya uteuzi wa 
IGP Sirro aondolewe kwenye nafasi hiyo 
kwa madai anaharibu Jeshi la Polisi na 
kulifanya liwe chombo cha kuvunja she-
ria badala ya kuzilinda.

Kigaila alisema endapo hataondolewa 
katika nafasi hiyo, watatangaza mgogoro 
naye kwa msingi kwamba anavunja kati-
ba na sheria.

Kigaila alisema ndiyo maana wanataka 
kuwapo wa katiba mpya ili watu wa nam-
na hiyo wanaoweza kuikanyaga wasito-
kee na endapo watajitokeza waadhibiwe 
mara moja.

“Hatuwezi kuwa na viongozi wa nam-
na hii ambaye anaamka asubuhi ana-

tamka anachotaka baadaye anatembea 
akiwa huru, tuwe na katiba ambayo aki-
tokea kiongozi anaivunja madhara yake 
anayapata palepale,” alisema.

Akizungumzia kauli ya IGP Sirro kuhu-
su watu wenye viashiria vya ugaidi ali-
yoitoa hivi karibuni, Naibu Katibu Mkuu 
huyo alihoji viashiria vya ugaidi.

“Unaweza kumwona mtu ukasema 
huyu ana viashiria vya ugaidi? Sirro ana-
taka kujifanya kama nabii, kama mtabiri 
kwamba anaweza kukutana na mtu una-
vyotembea akasema una viashiria vya 
ugaidi, ukachukuliwa.

“Sheria ya ugaidi ipo lakini haijasema 
kuna watu wana viashiria vya ugaidi, 
anataka Watanzania waanze kutuhumi-
ana kwa viashiria vya ugaidi ambavyo 
havijafafanuliwa na sheria, wampelekee 
atakaa nao awarekebishe, amesharekebi-
sha watu gani?” Kigaila alihoji.

Nipashe ilipomtafuta IGP Sirro kuhu-
siana na kauli hizo za CHADEMA, ali-
omba atafutwe Msemaji wa Jeshi la Polisi 
nchini, David Misime, ili kuzizungumzia.

Gazeti hili lilimtafuta Misime ambaye 
alisema Jeshi la Polisi haliwezi na halina 
utaratibu wa kulumbana na yeyote am-
baye anaamua kutafsiri aonavyo jambo 
aliloambiwa au alilosikia.

Hata hivyo, alisema jeshi hilo linaen-
delea kusisitiza yale lililojifunza kuto-
kana na ziara iliyofanyika nchi jirani ya 
Rwanda juu ya namna bora ya kufuatilia 
yanayofundishwa katika shule za dini, 
yatawasilishwa kwa viongozi na wadau 
wengine na kama kuna jambo likione-
kana linafaa na litaendelea kudumi-
sha haki, amani na utulivu katika nchi, 
litawekewa utaratibu wa utekelezaji.
Hali kadhalika, Misime alisema kama 
kuna jambo likionekana halifai, ndiyo 
mwisho wake kwa kuwa Tanzania siyo  
kisiwa, hivyo inajifunza kutoka kwa maji-
rani.

“Ikumbukwe ufuatiliaji wa yanay-
oendelea maeneo yote, yawe ya kisiasa, 
kidini, kibiashara, kijamii kila nchi imeji-
wekea utaratibu wake ili kutotoa mwan-
ya kutumika kama mwavuli wa kupanga 
na kutenda uhalifu utakaosababisha 
amani na utulivu kutoweka.

“Nani asiyefahamu baadhi ya watu 
walishaitwa baada ya taarifa na malala-
miko kutolewa na wakahojiwa kuhusu 
waliyofundisha na kusema huo nao ni 
ufuatiliaji wa kuona kama kuna makosa 
ya jinai yaliyotendeka au uhalifu unao-
pangwa?

“Nani asijejua malalamiko yalishawahi 
kutolewa kuhusu baadhi ya nyumba za 
ibada kutumika kwa mazoezi usiku na 
ufuatiliaji ukafanyika?

“Pia malalamiko yamewahi kutolewa 
kuwa baadhi ya nyumba za ibada kuna 
ibada zinaendelea usiku wa manane na 
kusababisha usumbufu kwa wengine.

“Pia malalamiko yalishatolewa kuna 
watoto wadogo sana wameonekana 
wamekusanywa katika nyumba fulani 
na ufuatiliaji ukafanyika na ikabainika 
kwa umri wa watoto hao na katika maz-
ingira waliokuwa wakiishi kwa minajili 
ya kufundishwa dini hayafai na wala hao 
watoto hawakuwa wamefikia umri wa 
kutenganishwa na wazazi wao na wala 
hawakuwa wanapatiwa elimu iliyokuwa 
wanastahili kupatiwa kwa mujibu wa 
sheria,” alifafanua.
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Na Augusta Njoji, DODOMA

NEEMA imetua kwa wakulima 
wa mahindi baada ya serikali 
kuanza kununua tani 90,000 
kupitia Wakala wa Taifa wa 
Hifadhi ya Chakula (NFRA) 
na Bodi ya Nafaka na Mazao 
Mchanganyiko (CPB).

Ununuzi huo umeanza 
baada ya serikali kutoa Sh. 
bilioni 50 ili kunusuru soko la 
mahindi ambalo lilionekana 
kusuasua hivi karibuni.

Akizungumza na waandi-
shi wa habari jijini hapa jana, 
Waziri wa Kilimo, Prof. Adolf 
Mkenda, alisema NFRA itaan-
za kununua kwenye mikoa 
saba kwa bei ya Sh. 500 kwa 
kilo na CPB itanunua kwenye 
mikoa sita kulingana na bei ya 
soko.

Waziri alitaja mikoa saba 
ambayo NFRA itaanza ku-
nunua mahindi hayo kuwa ni 
pamoja na Ruvuma, Rukwa, 
Njombe, Songwe, Mbeya, Kat-
avi na Iringa na CPB ikinunua 

mikoa ya Rukwa, Katavi, 
Njombe, Songwe, Dodoma na 
Manyara.

Alibainisha mwaka huu 
zimezalishwa tani milioni sita 
za mahindi huku ziada ikiwa 
mara mbili ya uzalishaji uli-
ofanyika kwa mwaka uliopita 
huku nchi za Zimbabwe na 
Zambia zikitajwa kuzalisha 
kwa wingi nafaka hiyo.

“Mwakani bei inaweza 
kupanda lakini kwa kuwa 
kuna mikoa inaongoza 
kwa uzalishaji nchini kama 
Ruvuma ukifuatiwa na 
Rukwa, bei ni ndogo sana 
wakati Mkoa wa Katavi, 
Songwe zikiwa chini zaidi 
hali inayopelekea mkulima 
kushindwa kupata fedha za 
kujikimu na kujiandaa kwa 
msimu ujao,” alisema.

Waziri huyo alisema mahi-
ndi hayo yatanunuliwa kupi-
tia Chama cha Ushirika wa 
Kilimo na Masoko (AMCOS) 
au vikundi vya wakulima vili-
vyosajiliwa na kwa wakulima 

Serikali yaanza kununua mahindi 
wadogo kwa magunia yasiyozidi 
300 au tani 30.

“Tunataka rekodi ya kila mkuli-
ma aliyelima mahindi yanunuliwe 
na fedha zilizotolewa na serikali 
zitumike kama ilivyokusudiwa.

“Baada ya zoezi hili kufanyika, 
wizara itafanya ufuatiliaji kwa 
viongozi wa mikoa ili kupata taar-
ifa na namna mgawanyo wa un-
unuzi ulivyofanyika kwenye mikoa 

tajwa,” alisema.
Ofisa Mtendaji Mkuu wa NFRA, 

Milton Lupa, alisema wanakwenda 
kununua nafaka hiyo katika mikoa 
ya Nyanda za Juu Kusini kwe-
nye mikoa ya Ruvuma, Songwe, 
Njombe, Katavi na Rukwa kupitia 
AMCOS na wakulima waliosajiliwa.

“Wananchi watulie tutanunua 
mahindi, wapunguze vurugu kwa 
kuwa tutafuata utaratibu uliowek-

wa, tunawahakikishia tutawafikia 
wakulima wenye kipato cha chini 
wenye mahindi yanayokidhi vig-
ezo,” alisema.

Mkurugenzi Mkuu CPB, Dk. 
Anselm Mushi, alisema watanunua 
mahindi hayo kama walivyoeleke-
zwa na wizara na kwamba wame-
shaanza kutafuta masoko nje ka-
tika nchi za Kenya, Sudan Kusini, 
Comoro, Burundi na Rwanda.

Na Munir Shemweta, CHATO

NAIBU Waziri wa Ardhi, 
Nyumba na Maendeleo 
ya Makazi, Dk. Angeline 
Mabula, amekagua 
miradi ya Shirika 
la Nyumba la Taifa 
(NHC) Chato mkoani 
Geita na kusikitishwa 
na kusuasua kwa 
utekelezaji wake 
kunakosababishwa 
na ucheleweshaji wa 
fedha.

Dk. Mabula alikagua 
miradi mitatu 
inayotekelezwa na 
NHC ambayo ni mradi 
wa mnada wa mifugo 
Buzirayombo wenye 
thamani ya Sh. bilioni 
4.8, ujenzi wa shule 
maalum ya Mbuye 
wenye thamani ya Sh. 
bilioni 5.14 pamoja na 
mradi wa nyumba 20 za 
watumishi wa Hospitali 
ya Rufani ya Kanda - 
Chato wa thamani ya 
Sh. bilioni 1.139.

Akizungumza baada 
ya kukagua miradi 
yote mitatu jana, akiwa 
katika ziara ya siku 
mbili mkoani Geita, Dk. 
Mabula alisema miradi 
hiyo ni muhimu na 
inapaswa kukamilika 
kwa wakati ili ianze 
kutumika.

“Haitakuwa na maana 
serikali kuwekeza 

fedha nyingi kwenye 
miradi ya mnada 
wa mifugo, shule 
maalum na nyumba za 
watumishi wa sekta 
ya afya na kuachwa 
bila kukamilika jambo 
ambalo halitaleta 
maana,” alisema.

Meneja wa NHC Mkoa 
wa Kagera, Maneno 
Mahenge, alimwambia 
Naibu Waziri kuwa NHC 
imekuwa likisuasua 
kutekeleza kwa kasi 
miradi katika wilaya 
hiyo kutokana na 
kutopatiwa fedha za 
miradi kwa wakati.

 Alisema shirika 
hadi sasa limetumia 
takribani Sh. bilioni 
1.02 kwenye mradi wa 
mnada wa mifugo,  Sh. 
milioni 985 katika Shule 
Maalum ya Mbuye na 
Sh. milioni 275 kwa ajili 
ya utekelezaji mradi wa 
nyumba za watumishi 
katika Hospitali ya 
Rufani ya Kanda na 
fedha zote hizo bado 
halijalipwa. 

“Kama taarifa hazifiki 
kwa wakati basi 
miradi itasimama na 
haileti picha nzuri na 
ukiangalia hapa tatizo 
kubwa ni mawasiliano 
na taarifa zikiwapo basi 
kazi itaenda vizuri,” 
alisema.

 

Mabula alia kuchelewa 
fedha miradi NHC Chato
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Msiba wa Hans Poppe 
wakwamisha kesi ya Aveva

Aomba aachiwe
kesi dawa za 
kulevya
Na Hellen Mwango

SHAHIDI wa pili wa utetezi, mfan-
yabiashara Sara Daudi Munuo (47), 
anayekabiliwa na wenzake wanane 
dhidi ya kesi ya kuingiza dawa za 
kulevya aina ya cocaine, kilo tano 
amedai mahakamani siku ya tukio 
alifika jijini Dar es Salaam baada ya 
kuandikiwa rufani kutoka Hospitali 
ya KCMC kwenda Muhimbili.

Kadhalika, amedai kuwa alifikia 
nyumbani kwa rafiki wa dada yake 
Mwanaidi Mfungo, ambaye pia ni 
mshtakiwa wa kwanza kwenye kesi 
hiyo. Munuo alitoa ushahidi wake 
wa utetezi juzi katika Mahakama 
Kuu Kanda ya Dar es Salaam ili-
yoketi chini ya Jaji Isaya Arufani.

Akiongozwa na Wakili wa utetezi 
Hajira Mungura, shahidi alidai 
kuwa Mei 31, 2011 alifika jijini Dar 
es Salaam akitokea Moshi, mkoani 
Kilimanjaro baada ya kuandikiwa 
rufani ya maradhi ya moyo na 
uzazi kutoka KCMC.

Akifafanua ushahidi wake, alidai 
kuwa kabla ya kufika jijini, Mei 
28,2011 alimpigia simu Mfungo 
ambaye alifahamiana naye kwa 
kuwa ni rafiki wa dada yake Janeth 
Munuo, walifika pamoja Moshi 
kwenye msiba wa baba yake mzazi 
mwaka 2005.

“Nilimuuliza Mwanaidi kama 
yuko jijini alinijibu yupo, nilimjuli-
sha lengo la safari yangu kwenda 
Muhimbili na kwamba nitafikia 
kwake, nilipofika Ubungo standi 
kuu ya mabasi, nilichukua taksi na 
alimwelekeza dereva kwa njia ya 
simu anipeleke Mbezi Beach na 
namna ya kufika kwake,” alidai na 
kuongeza.

“Nilipofika nilipokelewa, nilim-
kuta mwenyeji wangu na wanaume 
wawili (kwa sasa mshtakiwa wa 
tatu na wa nne) walikaa sebuleni 
wakiangalia runinga, kwa kuwa 
nilikuwa na uchovu na maumivu ya 
maradhi yangu, niliomba mahali pa 
kupumzika, nilionyeshwa chumba,” 
alidai Munuo.

Aliendelea kujitetea kuwa aliam-
shwa kwa chakula cha usiku na 
baadaye alirejea chumbani kulala.

Hata hivyo, katikati ya usingizi 
aliona mtu akimuamsha kwa nguvu, 
aliposhtuka aliwaona watu wengi 
wakiwa ndani ya chumba alichoku-
wa amelala, wakamlazimisha atoke 
nje huku wakimsukuma.

Alidai kuwa watu hao walikuwa 
10 wakiwamo wanawake wawili na 
wanaume wanane.

“Nilipotolewa nje niliwakuta 
vijana wawili na mshtakiwa wa 
kwanza wakiwa wamelala katika 
baraza ya nyumba hiyo.

Akiendelea na utetezi wake 
shahidi alidai kuwa, wale watu 
walimnyanyua mshtakiwa wa 
kwanza na wakaingia naye ndani 
na baadaye walimrudisha nje.

Washtakiwa wengine katika 
kesi hiyo ni Anthony Karanja, Ben 
Ngare, Almas Said, Yahaya Ibrahim, 
Aisha Kungwi na Rajabu Mzombe, 
ambao walisomewa mashtaka yao 
kwa mara ya kwanza 2011 mpaka 
sasa ni miaka 10, wakiwa maha-
busu.

Na Elizabeth Zaya

BENKI Kuu ya Tanzania (BoT), imesema 
imeridhishwa na utekelezaji wa sera ya 
taifa ya fedha pamoja na mwenendo wa 
uchumi wa ndani na wa dunia kwa Ju-
lai na Agosti, mwaka huu, kutokana na 
kuongezeka kwa ukwasi katika tasnia ya 
benki.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwe-
nye vyombo vya habari jana na benki hiyo, 
uwapo wa ukwasi wa kutosha katika kip-
indi hicho kwenye tasnia ya benki umeji-
dhihirisha katika viwango vya riba katika 
masoko ya fedha ambavyo vimeendelea 
kubaki kati ya asilimia tatu hadi tano.

Pia taarifa hiyo ilisema mikopo kwa 
sekta binafsi ilikuwa kwa asilimia 4.1 kwa 
mwaka ulioishia Julai, kutoka asilimia 3.6 
kwa mwezi uliotangulia.

“Kamati imebaini kuwa ukuaji wa uchu-

mi wa dunia unaendelea kuimarika licha 
ya  janga la corona, japo kwa kasi ndogo 
na unatarajiwa kuendelea kuimarika siku 
za usoni. Mwenendo wa ukuaji wa uchumi 
wa Tanzania Bara na Zanzibar kwa robo 
ya kwanza ya mwaka 2021, ulikuwa wa 
kuridhisha. 

“Uchumi wa Tanzania Bara ulikua kwa 
asilimia 4.9, ikilinganishwa na ukuaji wa 
asilimia 5.9 katika kipindi kama hicho 
mwaka 2020, ukichangiwa zaidi na shu-
ghuli za ujenzi, uchukuzi, kilimo, uzal-
ishaji viwandani na uchimbaji wa madini. 
Uchumi wa Zanzibar umekua kwa asil-
imia 2.2, ikilinganishwa na ukuaji wa asil-
imia 2.5 katika robo ya kwanza ya mwaka 
2020,” ilisema taarifa hiyo, 

Kuhusu mfumuko wa bei, taarifa 
ilieleza kuwa umeendelea kubaki ndani 
ya wigo wa asilimia tatu hadi tano sawa 
na malengo ya kitaifa na vigezo vya 

mtangamano wa kikanda huku sekta ya 
utalii ikiendelea kukabiliwa na vikwazo 
vinavyotokana na corona wakati mauzo 
ya dhahabu yakitajwa kuongezeka kufikia 
dola za Marekani bilioni tatu kwa mwaka 
ulioishia Julai, 2021.

Akiba ya fedha za kigeni imetajwa kue-
ndelea kubakia katika viwango vya kuri-
dhisha na kufikia dola za Marekani bilioni 
5.5 na kwamba kiasi hicho kinatosheleza 
kuagiza bidhaa na huduma kutoka nje ya 
nchi kwa zaidi ya miezi sita, sawa na lengo 
la nchi na makubaliano ya jumuiya za ki-
kanda.

“Ujazi wa fedha kwa tafsiri pana zaidi 
ulikua kwa asilimia 11 kwa mwaka ulio-
ishia Julai 2021, ukiwa ndani ya lengo la 
ukuaji wa wastani wa asilimia 10 kwa 
mwaka 2021/22, mikopo kwa sekta binafsi 
imeendelea kuongezeka, japo kwa kasi 
ndogo ya asilimia 4.1,” ilibainisha taarifa. 

bot yaridhishwa na mwenendo wa uchumi

Na Kulwa Mzee

ALIYEKUWA Rais wa Klabu ya Simba, 
Evans Aveva, ameshindwa kuendelea ku-
jitetea kwa sababu mshtakiwa mwenzao, 
Zackaria Hans Poppe, kufariki dunia.

Kesi hiyo yenye mashtaka saba, iki-
wamo matumizi mabaya ya madaraka, 
ilikuja jana katika Mahakama ya Hakimu 
Mkazi Kisutu kwa ajili ya washtakiwa ku-
jitetea.

Wakili wa Utetezi, Benedict Ishabaka-
ki, aliiarifu mahakama mbele ya Hakimu 
Mkazi Mkuu, Thomas Simba, kwamba 
mshtakiwa Hansp Pope amefariki dunia, 
hivyo aliomba kesi iahirishwe ili waende 
kwenye mazishi.

Hakimu Simba alikubali kuahirisha 
kesi hiyo   hadi Septemba 22, mwaka 
huu na kumwamuru Wakili Ishabakaki 
kuwasilisha hati ya kifo ili mahakama 
iombe  kumuondoa marehemu katika 
kesi hiyo.

Mbali na Aveva, washtakiwa wengine 

ni aliyekuwa makamu wake, Godfrey 
Nyange maarufu Kaburu na Hans Poppe 
aliyekuwa  Mwenyekiti wa Kamati ya Us-
ajili ambaye alifariki dunia Septemba 10, 
mwaka huu jijini Dar es Salaam na anat-
arajiwa kuzikwa leo nyumbani kwao, 
mkoani Iringa.

Katika mashtaka ya kwanza, Aveva na 
Kaburu wanadaiwa kula njama ya ku-
tenda kosa la matumizi mabaya ya ma-
daraka.

Washtakiwa hao wanadaiwa kutumia 
vibaya madaraka yao kwa kuandaa 
fomu ya kuhamisha fedha Dola za Mare-
kani 300,000 kutoka kwenye akaunti ya 
Simba iliyoko benki ya CRDB Azikiwe 
kwenda kwenye akaunti binafsi ya Aveva 
iliyoko benki ya Barclays.

Pia   Aveva na Kaburu   wanadaiwa 
kwa pamoja walighushi nyaraka iliyoku-
wa ikionyesha Simba inalipa mkopo wa 
Dola za Marekani 300,000 kwa Aveva 
kitu ambacho si kweli.

Aidha, Aveva anadaiwa katika benki 

ya CRDB kutoa nyaraka ya uongo ik-
ionyesha Simba wanalipa mkopo wa 
Dola za Marekani 300,000 na pia ana-
daiwa kuwa katika Benki ya Barclays, 
Mikocheni mkoani Dar es Salaam, alijipa-
tia Dola za Marekani 187,817 wakati akijua 
zimetokana na kughushi.

Kaburu anadaiwa kumsaidia Aveva 
kujipatia Dola za Marekani 187,817 ku-
toka kwenye akaunti ya Simba wakiwa 
wanajua fedha hizo zimetokana na zao 
la kughushi. 

Aveva, Kaburu na Hans Poppe   wa-
nadaiwa kughushi hati ya malipo ya 
kibiashara wakionyesha kwamba nyasi 
bandia zilizonunuliwa na Simba zina 
thamani ya Dola za Marekani 40,577 
huku wakijua kwamba si kweli.

Aveva anadaiwa kuwasilisha hati ya 
malipo ya kibiashara ya uongo   kwa 
Levison Kasulwa   kwa madhumuni ya 
kuonyesha kwamba Simba wamenunua 
nyasi bandia zenye thamani ya Dola za 
Marekani 40,577

Mkuu wa Wilaya ya Mufindi, mkoani Iringa, Saad Mtambule (katikati), na Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Maf-
inga, Happiness Laiza (kulia kwake), wakikabidhi mfano wa hundi ya zaidi ya Sh. milioni 292,7 kwa vikundi vya vijana, 
watu wenye ulemavu na wanawake, wilayani humo jana, fedha za mikopo isiyo na riba.  PICHA: FRANCIS GODWIN
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‘Watu wagombanie 
mgonjwa, sio maiti’ 

Waziri ambana mmiliki basi lililoua na kujeruhi
Na Lilian Lugakingira,BUKOBA

NAIBU Waziri wa Afya, Maen-
deleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na 
Watoto (Maendeleo ya Jamii), Mwa-
naidi Khamis, amemwagiza Mganga 
Mkuu wa Mkoa wa Kagera kuhakiki-
sha wanamtafuta na kumpata mmi-
liki wa Kampuni ya Fikosh ambayo 
inamiliki basi lililopata ajali na ku-
sababisha vifo vya watu watano in-
alipa gharama.

Kadhalika, katika ajali hiyo  abiria 
zaidi ya 30, walijeruhiwa.

Agizo hilo lilitolewa na Naibu 

waziri huyo baada ya kutembelea 
majeruhi wa ajali hiyo waliolazwa 
katika Hospitali ya Rufani ya Mkoa 
wa Kagera na kuelezwa kuwa tangu 
ajali imetokea, mmiliki wa kam-
puni ya basi lililosababisha ajali,  
hajawaji kufika hospitalini hapo 
kuwajulia hali majeruhi hao,  
ambao baadhi yao wamekatwa 
mikono.

“Inasikitisha, nasikia mhusika 
hata kufika kuwajulia hali wagonjwa 
ameshindwa, naagiza afuatiliwe kwa 
haraka na aweze kuwahudumia wal-
iopata majeraha na wahudumiwe 

kikamilifu,” alisema na kuongeza:
“ Na pia naagiza tena, hospitali 

endeleeni kuwapatia huduma ma-
jeruhi hawa, ili wapone, maana ma-
jengo haya yapo kwa ajili ya kuwa-
hudumia wananchi.” 

Mmoja wa majeruhi wanaondelea 
na matibabu katika hospitali hiyo, 
Nobert Philbert, ambaye amekatwa 
mkono wa kushoto, alisema kuwa 
tangu ajali hiyo imetokea ni takrib-
an siku tisa sasa, na kwamba wame-
kuwa wakijigharamia wenyewe  
matibabu, lakini wameishiwa  
fedha na kuomba serikali kuwa-

saidia.
“Mimi na familia yangu tumekuwa 

tukitafuta gharama za matibabu we-
nyewe, wakati mwingine tunaomba 
misaada kwa watu, lakini tunakoele-
kea hatutaweza kuendelea kupata 
fedha, na mimi kama mnavyoona 
nimekatwa mkono hata nikikopa 
sina tena uwezo wa kufanya kazi 
na kuingiza kipato, ili nilipe mad-
eni baada ya kuruhusiwa,” alisema 
Nobert. 

Kaimu Mganga Mkuu wa Mkoa wa 
Kagera, Dk. Msereta Nyakiroto, am-
baye ni Mganga Mfawidhi wa Hospi-

tali ya Rufani ya Mkoa, alimweleza 
naibu waziri huyo kuwa majeruhi 
hao wanaendelea kupatiwa matiba-
bu na hali zao zinaendelea vizuri, na 
kuahidi kulifanyia kazi haraka agizo 
walilopewa.

Basi la kampuni ya Fikosh   le-
nye namba za usajili T710 BXB am-
balo hufanya safari zake kutoka 
mkoani Kagera kwenda mkoani 
Mwanza, lilipata ajali Septemba 05, 
mwaka huu, wakati likitoka mkoani  
Mwanza na kusababisha vifo vya 
watu watano na majeruhi zaidi ya 
30 .

Naibu Wa-
ziri wa Afya, 
Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, 
Wazee na Wa-
toto, Mwanaidi 
Ali Khamis, 
akimjulia hali 
mtoto aliyeje-
ruhiwa kwenye 
ajali ya basi 
mkoani Kagera 
anayeendelea 
na matibabu 
katika Hospi-
tali ya Rufani 
ya Mkoa wa 
Bukoba, jana. 
PICHA: WIZARA 
YA AFYA

Na Halfani Chusi 

JUMUIYA ya Akhlaaqul 
Islam ( JAI) imewataka watu 
kuwa na utaratibu wa kugom-
bania kumhudumia mgonjwa 
na sio maiti ili kuongeza  
nguvu ya kunusuru uhai wa 
mtu.

Amiri Mkuu Tanzania, 
Yahya Ally Masao, alitoa 
rai hiyo katika Hospitali ya 
Rufani ya Mwananyamala 
mkoani Dar es Salaam alipo-
zungumza na Nipashe wakati 
jumuiya hiyo ilipotembelea 
hospitalini huko kwa ajili ya 
kutoa misaada kwa wag-
onjwa.

Masao alisema malengo 
ya jumuiya hii ni kunyanyua 
utu na ubinadamu ili ustawi 
kwenye jamiii katika kuwahu-
dumia wagonjwa waliokosa 
ndugu. 

“Hii jumuiya ni ya kidini na 
lengo kubwa lake ni kuwahu-
dumia wagonjwa waliokosa 
ndugu katika hospitali za seri-
kali.

“Wagonjwa ambao ndugu 
hawana uwezo wa kuwahu-
dumia, wagonjwa ambao 
ndugu hawana taarifa, wag-

onjwa ambao ndugu wame-
wakimbia hospitalini baada 
ya kuishiwa, wagonjwa am-
bao wameletwa na polisi, pia 
katika kuwatolea damu wag-
onjwa ambao wana mahitaji 
ya damu kama wajawazito, 
watoto, ajali na matatizo ya 
kansa na unakuta hawana 
msaada.

“Pia kuwasaidia wagonjwa 
dawa ambazo zimekosekana 
hospitalini, kuwapatia hu-
duma za vyakula,  maji na 
kifungua kinywa, pia kuwa-
hudumia wagonjwa ambao 
wameletwa na polisi pasipo 
ndugu zao kujua pamoja na 
kuwasaidia wagonjwa ku-
waunganisha na ndugu zao 
hasa wale wagonjwa ambao 
wana ndugu ila ndugu zao ha-
wajapata taarifa yoyote.

“Na tunafanya haya kwa 
kushirikiana na Idara ya 
Ustawi wa Jamii hospitalini 
kwa kibali kilichotolewa na 
Wizara ya Afya pamoja na 
TAMISEMI.

“Kwa sasa tunaangalia 
mbali zaidi tuweze kufikisha 
huduma hii kwa baadhi ya 
mahabusi na wafungwa wali-
opo gerezani ambapo bado 

tunasubiria majibu Wizara ya 
Mambo ya Ndani (ya Nchi),” 
alisema.

Alivitaja vikwazo kadhaa 
ambazo kama taasisi wame-
kuwa wakikumbana nazo na 
kuomba baadhi ya wadau 
watakaoguswa kuwaunga 
mkono.

“Hii ni kazi ya Mungu, tu-
nafanya kazi hii, hatutegemei 
malipo bali malipo yetu ni 
kesho kwa Mwenyezi Mungu 
mwingi wa rehema, lakini 
tunakumbana na vikwazo ka-
tika kazi hii ikiwamo vyanzo 
vya kipato ni hafifu kutokana 
na kuwa wachangiaji ni wana-
jumuiya wenyewe pamoja na 
misikiti, watu na taasisi mbal-
imbali.

“Tuna kikwazo cha usafiri 
katika kuyatekeleza majuku-
mu mbalimbali, kwa mfano, 
mgonjwa ameruhusiwa, 
inakuwa kazi kweli kumreje-
sha makwao.

“Pia mgonjwa anapopata 
rufani hospitali kukiwa na 
uhaba wa ambulance (gari la 
kubeba wagonjwa), inakuwa 
ni shida. 

“Yote haya yapo kwa watoa 
huduma wetu Tanzania nzi-

ma, pia tuna uhaba wa fedha 
kwa ajili ya vifaa tiba kwa 
wagonjwa tunaowahudumia 
kama vile dawa, lishe na hu-
duma mbalimbali kwa wag-
onjwa,” alisema.

Alitoa wito kwa jamii ku-
ungana na jumuiya hiyo ku-
sukuma gurudumu hilo la 
kuhudumia wagonjwa wasio 
na ndugu.

Kiongozi huyo wa jumuiya 
alisema yeyoye atakayeguswa 
na hili kwa lolote lile awasili-
ane na mweka hazina JAI. 

Mohammed Chunga,  
Mjumbe wa JAI, alisema 
kwa sasa wanaisubiri Wiz-
ara ya Mambo ya Ndani ya 
Nchi kujibu barua ya ombi 
lao la kuhudumia wafung-
wa na mahabusi walioko  
magerezani hususani 
kinamama kwa ku-
wapa taulo za kike na  
mahitaji mengine ya kiafya. 

Nipashe ilizungumza na 
baadhi ya wagonjwa hospi-
talini huko ambao wanahu-
dumiwa na jumuiya hiyo, 
akiwamo Frank Mruanda 
aliyeishukuru jumuiya hiyo 
kwa kumhudumia kwa zaidi 
ya wiki mbili.

Bei ya pamba 
yapaa kwa 58%
Na Happy Severine,  MEATU.

MKOA wa Simiyu ambao ni kinara wa uzal-
ishaji pamba,  umetangaza kupanda kwa bei 
ya zao hilo.

Mkuu wa Mkoa wa Simiyu,  David Kafulila, 
amesema bei ya pamba imepanda kutoka 
Sh. 1,050 kwa kilo ambayo ilitangazwa na 
serikali kupitia Bodi ya Pamba (CBT) hadi  
Sh. 1,800.

Akizungumza na wakazi wa Kata ya Kisesa 
katika Kijiji cha Mwaukoli, Kafulila alisema 
kwa mwaka huu bei imepanda kuliko misimu 
mingine yote tangu zao hilo, limeanza kuzal-
ishwa nchini.

Alisema kuwa kwa mara ya kwanza 
wakulima wa pamba mkoani Simiyu wameu-
za pamba yao kwa Sh. 1,800, huku akieleza 
kuwa mipango ya serikali  ni kudhibiti mbinu 
chafu zilizokuwa zikifanywa na wanunuzi wa 
pamba.

“ Bei nzuri ya pamba nchini mwaka huu ni 
matokeo ya uongozi thabiti serikali, wa-
naodhani sababu ni ongezeko la bei kwenye 
soko la dunia pekee hawako sahihi,” alisema 
Kafulila.

“Watu wanapaswa kufahamu kuwa bei 
ya soko la dunia kwa sasa ni Dola senti 90, 
hata mwaka 2018, 2013 bei ilikuwa hiyo 
hiyo kwenye soko la dunia, lakini kwa bei 
ya ndani haijawahi kufikia kiwango cha Sh. 
1,800 kwa kilo,”  alisema Kafulila.

Baadhi ya wananchi katika kijiji hicho 
walikiri kuuza pamba yao kwa Sh.1,800 kwa 
kilo, huku wakibainisha kuwa haijawahi ku-
tokea bei ya pamba kupamba kwa kiwango 
hicho.

Wananchi hao waliipongeza serikali kwa 
kusimamia suala la bei ya pamba ambayo 
imesababisha wengi wao kuhamasika kulima 
zaidi zao hilo katika msimu mpya wa zao 
hilo mwaka huu.

“ Ni kweli Mkuu wa Mkoa kama ambavyo 
ulisema, hapa kwenye kijiji chetu wengi 
tumenunua kwa bei hiyo mpya, tunaishukuru 
sana serikali, tunaiomba bei hii iendelee 
kuimarika,  lakini isishuke kutoka hapa, tu-
namshukuru Rais Samia amesababisha wengi 
tuwe na matumaini na pamba,” alisema John 
Maduhu 

Mkoa wa Simiyu katika msimu wa mwaka 
2021/22 umepanga kuzalisha tani 500,000 
na mkakati huo umelenga kuwawezesha 
wakulima kupata pembejeo kwa wakati.
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MAONI & UCHAMBUZI

JUMAPILI, Rais Samia Suluhu Hassan, alifanya mabadiliko 
madogo ya mawaziri, huku akifanya mabadiliko ya kimuundo 
kwa kuiondoa Idara ya Habari (Maelezo)  kutoka Wizara ya 
Habari na kuipeleka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia.

Kwa mawaziri watatu ambao wameteuliwa na kurejea 
kwenye uwaziri January Makamba (Nishati), Prof. Makame 
Mbarawa (Ujenzi na Uchukuzi) na Ashatu  Kijaji (Habari, 
Teknolojia na Mawasiliano), wanakabiliwa na mtihani mgumu 
katika utekelezaji wa majukumu yao.

Rais Samia alisema hajaweka nukta bali ameweka koma 
kwa kuwa bado anaendelea na mabadiliko ya watendaji mbal-
imbali, ambao wako chini ya mamlaka yake ya uteuzi, ikiwa ni 
namna ya kutuma salamu kwa wateule kufanyakazi kwa bidii 
na kufikia malengo tarajiwa ya kuhudumia umma.

Alisema wateule wasitarajie kwa maumbile na malezi yake 
wamuone akifoka, na kwamba hatafanya hivyo kwa kuwa 
anafanyakazi na watu wazima wanaojua jema na baya na ni 
imani yake wanapozungumza wanaelewana na kila mmoja 
anajua wajibu wake, na pale itakapomlazimu kufoka atafoka 
kwa kalamu.

Aidha, alisema amejichagulia njia yake mwenyewe na ana-
chokitaka ni serikali kuendeshwa kwa matendo makali kwa 
kutoa huduma muhimu kwa wananchi.

Pia, rais aligusia suala la machinga ambalo ni tatizo kubwa 
kwa miji na majiji , huku akiwaelekeza wakuu wa mikoa na 
wilaya kuwapanga badala ya kuwabughudhi.

Ni muhimu  wateule wakatekeleza wajibu wao kwa kuhu-
dumia wananchi kwa kuwa msingi wa yote ni kuwatumikia 
walipakodi pamoja na utatuzi wa kero zao.

Tunampongeza Rais kwa kusikia kilio cha vyombo vya 
habari nchini kwa kuunganisha vyombo vya magazeti, redio, 
TV na digital kusimamiwa na wizara moja, tofauti na awali.

Tasnia ya habari tuna matarajio makubwa kwa Waziri Dk. 
Kijaji, kwa kuwa maumivu ya kufungiwa kwa chombo cha 
habari ni makubwa na haiathiri chombo husika bali waajiri-
wa na wategemezi wao na  uchumi wa nchi kwa kuwa ha-
wataweza kulipa kodi stahiki.

Malalamiko ya wadau ni kukosekana kwa meza au kusikiliza 
madai yanayotolewa dhidi ya chombo husika kabla ya huku-
mu, au wakati mwingine hukumu kutoka bila kugusa utetezi 
wa waliotuhumiwa, na matokeo yake inaleta taswira mbaya 
kwa nchi katika uhuru wa kujieleza na upatikanaji wa taarifa. 

Pia wadau wa habari wana malalamiko dhidi ya Sheria ya 
Huduma za Habari ya  mwaka 2016 na kanuni za utangazaji, 
hivyo tunaamini kwa kuwa chini ya waziri mmoja sasa changa-
moto nyingi zitatuliwa na kuondoa malalamiko.

Kwenye Wizara ya Nishati, Makamba, anakabiliwa na kiba-
rua cha kuhakikisha wananchi wanaunganishiwa umeme 
hasa vijijini, kasi ya kubadili nguzo za mbao kwenda za zege, 
usambazaji wa gesi kwenye makazi ya watu na viwandani 
pamoja na kuhakikisha bei ya mafuta haizidi kupaa kwa saba-
bu za ndani.

Kwa upande wa Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Prof. 
Makame Mbarawa, kibarua ni kizito zaidi kwa kuwa kuna 
mradi mingi ya ujenzi ambayo inapaswa kukamilika ikiwamo 
reli ya kisasa na ianze kutumika kwa kadri ya muda wa mra-
di, ujenzi wa vivuko/ meli, ujenzi wa kiwanja cha ndege cha 
Msalato, Dodoma, madaraja na barabara za miji na majiji. Pia 
ununuzi wa meli kwenye maziwa.

Miradi hii yote inahitaji usimamizi wa karibu kwa kuwa 
inatumia mabilioni ya fedha, ambazo ni za Watanzania, lakini 
kukamilika kwake ni neema kwa kuwa huduma za usafiri zi-
takuwa rahisi na haraka, pamoja na maendeleo ya kiuchumi 
kwa taifa.

Na Sabato 
Kasika

RAIS  Samia Suluhu Hassan,  
amefanya mabadiliko madogo 
ya  mawaziri watatu wataka-
okuwa miongoni mwa askari 
wa miavuli anaotarajia wawe 
wachapakazi hodari kwenye 
uongozi wake.

Aidha, ameziba pengo la 
Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Ku-
jenga Taifa, lililoachwa na Elias 
Kwandikwa, aliyefariki mwezi 
uliopita, kwa kumteua Dk. 
Stergomena Tax. Lakini pia, 
Jaji Eliezer Feleshi, ameteuliwa 
kuwa Mwanasheria Mkuu wa 
Serikali. 

Mawaziri Profesa Makame 
Mbarawa wa Ujenzi na 
Uchukuzi, January Makamba 
wa Nishati na Dk. Ashatu Kijaji  
anayeongoza Wizara ya Habari, 
Mawasiliano na Teknolojia ya 
Habari, ndiyo waliokula kiapo 
mwanzoni mwa wiki hii  kuan-
za majukumu mapya ya kiuon-
gozi.

Wote watatu wamerudi kwe-
nye kazi ambazo  wamewahi 
kuzifanya siku za nyuma si wa-
geni ila kwa Dk. Kijaji amepan-
da ngazi kwa vile awali alikuwa 
Naibu Waziri wa Fedha.

Wamekuwepo kwenye 
baraza la awamu ya tano na 
sasa wanaendelea kwenye 
ngwe ya kwanza  ya miaka mi-
tano ya uongozi wa Rais Samia.

Rais Samia kama alivyosema 
wakati wa kuwaapisha kuwa 
kwa miezi sita ya awali alikuwa 
anawatazama na anachotaka 
ni kuona adilifu, uaminifu na 
utiifu wao kwake na si kufanya 
vile mtu apendavyo.

 Wakati huu kuna mijadala 
na mitizamo mingi kuhusu 

utendaji kazi, wananchi waki-
angalia na kufuatilia mambo 
yanayoendelea.

Kwa mfano, shida ya maji ni 
kubwa majijini, mijini na vi-
jijini. Watanzania wanaitazama 
Wizara ya Maji na Mamlaka ya 
Maji na Usafi wa Mazingira Vi-
jijini (RUWASA) na kufuatilia 
hatua kwa hatua matatizo ya 
uhaba wa maji wanayoyaona 
yanaisha lini.

Si hivyo tu, umeme kukatika 
kila wakati na kwamba licha 
ya kuwa gharama za uungan-
ishaji ni Shilingi 27,000 wateja  
wanaoomba umeme wanalala-
mikia unachelewa kuwafikia.

Licha ya Tanzania kuwa na 
barabara nzuri na za lami tatizo 
linalobakia ni  lile lile serikali za 
mitaa kushindwa kuwekeza na 
kubadilisha uchumi wa mae-
neo ya wananchi zinapopita  
kwa kutumia utajiri wa bara-
bara unaopita katika vijiji vyao.

Kwa mfano kutoka Arusha 
hadi Mbeya au Dar es Salaam 
hadi Arusha njiani kuna shu-
ghuli nyingi za uzalishaji na 
biashara, lakini sehemu kubwa 
ya maisha pembeni ya bara-
bara hizo ni umaskini.

Tunaamini Waziri wa Ujenzi 
na Uchukuzi na wa TAMISEMI 
, Uwekezaji, Viwanda na Bi-
ashara watahamasisha ubunifu 
kwenye halmashauri ili  kuan-
zisha shughuli za uwekezaji 
kando ya barabara kuu.

Kwa mfano kwa miaka 60 ya 
Uhuru eneo la Segera Tanga, 
limebakia kuuza machungwa 
na matunda mengine bila kuwa 
na viwanda na sehemu za kuhi-
fadhi matunda hayo. Viongozi 

bungueni bonge mlete mabadi-
liko.  

Macho na masikio ya Watan-
zania ni  kuona na kusikia vion-
gozi wanaofanyakazi na pen-
gine kwa sababu Rais amesema 
kwenye uteuzi huo, ameweka 
koma na siyo nukta ni vyema 
wanaopewa wadhifa wa kuon-
goza nchi wakachapa kazi.

Wawe askari wa miavuli si 
kwa sababu watu wanatazama 
ni nani atabakia au ni yupi 
atakaondoka, bali wawe na 
moyo thabati wa kuleta maen-
deleo siyo kufurahia maisha 
wakati wapigakura wanatese-
ka.

Rais ameshasema kuwa   
mchakato wa kuunda na 
kubadilisha  baraza la mawaziri  
ni endelevu na kwa kwa kuwa 
CCM ina wabunge zaidi ya 350 
wapigakura wanaamini kuwa 
hakuna sababu ya kuvumilia 
watendaji ambao hawatimizi 
malengo.

Rais anasema, wapo wengi 
wanaofanyakazi kwa uaminifu 
na wapo wengine ambao kama 
alivyosema kazi ya kubadilisha 
safu ya mawaziri ni endelevu 
huenda atawashughulikia kwa 
sababu hawamudu kazi zao.

Watanzania wanatamani 
kuona watu wanaofanyakazi 
kwa kasi ya kuboresha maisha 
ya watu na  kuifanya Tanzania 
bora na mahali pazuri pakuishi.

Mawaziri wakumbuke  kuwa 
watu wamechoka kuona shida 
ya maji, umeme kukatika kila 
wakati bila sababu za msingi, 
msongamano barabarani, 
uhaba wa dawa hospitalini 
wakati wanalipa kodi na tozo.

Mawaziri mlioteuliwa kaeni mguu sawa eeh

Mawaziri chapeni kazi

 Muungwana Lazima Nilonge
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Machinga waomba
kupangiwa maeneo
yenye miundombinu 
Na Richard Makore, MWANZA

WAFANYABIASHARA maarufu kama machinga 
jijini hapa, wameiomba serikali kuwapanga 
katika maeneo rafiki ambayo yanafikika kwa 
urahisi.

Hayo yamejiri baada ya kauli ya Rais Samia 
aliyoitoa juzi kwa wakuu wa mikoa kuwapanga 
machinga kwa utaratibu maalum katika maeneo 
yao.

Wakizungumza na vyombo vya habari baadhi 
ya machinga waliomba kuendelea kubaki ka-
tikati ya jiji kwa sababu ya urahisi wa upati-
kanaji wa wateja.

Mfanyabiashara mdogo Anthony Joseph, 
alisema maeneo rasmi kwa ajili yao yapo nje 
ya mji na hayafikiki kwa urahisi na pia katikati 
ya mji ni rahisi kupata wateja wanaotoka nje 
ya mkoa.

Alisema bidhaa zao wamepanga vizuri pem-
bezoni mwa barabara na watembea kwa miguu 
wanapita vizuri pamoja na vyombo vya moto.

Majid Luizer alisema mpangilio wa machinga 
sio mzuri kutokana na msongamano ikiwamo 
vyombo vya moto kupita kwa shida pamoja na 
watembea kwa miguu na kumpongeza Rais kwa 
tamko lake.

Aliiomba serikali kuwahamisha machinga ku-
toka maeneo ya barabarani kwa kuwa inaweza 
kuhatarisha maisha yao endapo ajali itatokea.

Zuwena Ramadhani alisema endapo wata-
pangwa vizuri katika maeneo yao vyombo vya 
usafiri vitapita kwa urahisi pamoja na waenda 
kwa miguu.

Pia, mfanyabiashara mkubwa Steven Joseph, 
alimpongeza Rais kwa kauli yake kwa kuwa 
machinga wameweka msongamano katika 
maeneo wanayofanyia biashara na endapo 
tamko hilo litatekelezwa itasaidia kupunguza 
msongamano.

Alisema maeneo mengine waliyopanga 
machinga mbele ya wafanyabiashara wakubwa 
ni kwa ajili ya maegesho ya magari na wateja 
wao wanapata ugumu wa kununua bidhaa na 
kupakia kwa urahisi.

Kwa upande wake, Mwenyekiti wa machinga 
Wilaya ya Nyamagana, Matandua Ramadhani, 
alisema wanaunga mkono tamko la Rais na 
kwamba machinga wapo maeneo yasiyo rasmi 
kutokana na kupisha ujenzi wa soko unaoen-
delea.

Alisema wafanyabiashara wengi waliopo 
katika maeneo hayo wanasubiri ujenzi huo uka-
milike wahamishe biashara zao kutoka maeneo 
hayo.

“Tunaiomba serikali itujengee maeneo 
mengine rafiki tofauti na nje ya jiji ambayo 
yatakuwa rafiki na pia tunaomba tusitafsiriwe 
vibaya kwani biashara zetu tunategemea 
kufanya maeneo yanayofikiwa kwa urahisi na 
wateja wanaozunguka katikati ya jiji,” alisema 
Ramadhani.

Kwa upande wake Mkurugenzi Mtendaji wa 
Shirika la Kivulini, Yasin Ally, alimpongeza Rais 
kwa maelekezo aliyoyatoa na kwamba shirika 
lao lilifanya utafiti katika Halmashauri za Ny-
amagana na Ilemela na kubaini uholela katika 
sekta hiyo, uhaba wa miundombinu rafiki na 
wezeshi pamoja na machinga kutokuwa na kazi 
ya kudumu.

Alisema utafiti huo ulibaini asilimia 60 ya 
machinga ni wanawake na wamejenga masoko 
yenye mazingira rafiki kwa kuwa na maeneo 
maalum ya maelezi kwa watoto, gharama nafuu 
pamoja na kuwa na mfumo wa kanzi data kwa 
ajili ya kuwatambua machinga na biashara zao.

Mwakilishi wa 
Shirika la Ki-
mataifa la Fedha 
(IFC) ambalo ni 
tawi la Benki 
ya Dunia, Frank 
Ajilore (kushoto), 
akipokea kitabu 
kutoka kwa Ofisa 
Mtendaji Mkuu 
wa Benki ya Bi-
ashara Tanzania 
(TCB), Saba-
saba Moshingi, 
alipotembelea 
makao makuu ya 
benki hiyo jijini 
Dar es Salaam 
jana. Ziara hiyo 
ilijikita ka-
tika kuboresha 
ushirikiano wa 
taasisi hizo mbili 
na namna ya kui-
marisha huduma 
za kifedha kwa 
wanawake nchini. 
PICHA: MPIGAPI-
CHA WETU

Utafiti wa HakiElimu wabaini 
uhitaji mtaala wenye ulemavu
Na Elizabeth Zaya

TAASISI ya HakiElimu im-
ezindua matokeo ya utafiti wa 
upatikanaji wa elimu jumuishi 
ya awali kwa watoto wenye  
ulemavu huku ikionyesha 
kuwa bado mtaala na muhtasa-
ri wa elimu ya awali na mion-
gozo inahitaji kuboreshwa na  
kusisitiza utoaji wa  elimu   
hiyo.

Akizungumza wakati wa 
uzinduzi wa ripoti hiyo jana, 
Mkurugenzi Mtendaji wa 
HakiElimu, Dk. John Kalaghe, 
alisema baadhi ya sababu zi-
nazozuia upatikanaji wa elimu 
ya awali kwa watoto wenye ul-
emavu ni unyanyapaa,wazazi 
kusita kuwaandikisha shule na 
kuwaficha nyumbani.

Sababu nyingine ambayo 
alisema imebainika kuwa kik-

wazo kwa kundi hilo la watoto 
kushindwa kupata elimu hiyo 
ya awali ni umbali wa kutem-
bea kwenda shuleni na kushiri-
ki kwenye shughuli za kijamii, 
ukosefu wa bajeti maalum 
ya serikali kwa ajili ya kundi  
hilo, uhaba wa wafanyakazi 
wenye mafunzo ya elimu  
maalum na ukosefu wa vifaa 
stahiki vya kujifunzia na ku-
fundishia.

“Utafiti unaonyesha kuwa 
hali ya uandikishaji kwenye 
ngazi ya elimu ya awali inab-
adilika, uandikishwaji wa wa-
toto wenye ulemavu wa viungo 
na afya ya akili inaongoza kwa 
miaka yote ikilinganishwa na 
ulemavu wa kuona ambao uli-
kuwa wa chini zaidi ,”alisema 
Dk. Kalaghe.

HakiElimu ilipendekeza 
kwamba kuna haja kwa seri-

kali kupitia upya mitaala na 
mihutasari ya elimu ya awali 
ili kuboresha vipengele vya 
mitaala vinavyohusiana na via-
shiria vya ufanisi wa utendaji 
wa watoto wenye ulemavu wa 
kuona na viziwi.

Mapendekezo mengine ya 
taasisi hiyo ni kwa serikali 
kuongeza bajeti na matumizi 
ya fedha kwenye kuboresha 
elimu jumuishi ya awali pamo-
ja na kuharakisha utekelezaji 
wa rasimu ya fomula ya ruzuku 
ya wanafunzi ambayo pia ina-
lenga  watoto wenye mahitaji 
maalum shuleni.

“Serikali iandae mwongozo 
wa lugha  nyepesi kwa ajili ya 
wadau wote wakiwamo wal-
imu wa madarasa ya awali, 
kuwatambua watoto wenye 
uoni hafifu, viziwi na wenye 
ulemavu wa akili wakati wa 

kuwaandikisha shule, iandae 
miongozo na vigezo vya vi-
wango vya chini vinavyotakiwa 
kuwapo kwenye madarasa 
ya awali ili kuwasaidia na ku-
waongoza walimu kufanya 
madarasa yao yawe jumuishi 
zaidi,” alisema Kalaghe .

“Serikali pamoja na wadau 
ianzishe vituo shikizi ambavyo 
vitatoa fursa kwa watoto we-
nye ulemavu kupata elimu 
ya awali kwenye shule zilizo 
karibu na ndani ya jamii zao, 
iboreshe mfumo wa ukusan-
yaji takwimu kwa kundi hilo 
kwa kuzingatia umri, aina ya 
ulemavu na jinsi.”

Pia, HakiElimu ilipendekeza 
Taasisi ya Elimu Tanzania ku-
fanyia maboresho ya vitabu 
vya elimu ya awali na vya ha-
dithi ili kukidhi mahitaji ya wa-
toto wenye ulemavu wa kuona.

Mamlaka zavalia njuga upotevu maji 
Na Frank Kaundula,  
MOROGORO

MAMLAKA za Majisafi na Us-
afi wa Mazingira Morogoro, Do-
doma na Singida zimeanzisha 
kampeni ya kutokomeza up-
otevu wa maji ili kuhakikisha 
wananchi wanapata huduma 
hiyo bila matatizo na kwa bei 
nafuu.  Mkurugenzi Mtend-
aji wa Mamlaka ya Majisafi 
na Usafi wa Mazingira Moro-
goro (MORUWASA), Mhandisi 
Tamimu Katakweba, alisema 
kuwa kitendo cha kupambana 
na upotevu wa maji ni hazina 
kwa taifa.

“Kumekuwa na upotevu 
wa maji unaofanyika kwa njia 

mbalimbali ikiwamo wizi wa 
maji na mvujo, hivyo kusaba-
bisha mamlaka za maji kupata 
hasara. Tumeamua  kukabili-
ana na tatizo hili,” alisema. 

Katakweba alisema kitendo 
cha mvujo wa maji husababi-
sha baadhi ya watu kutopata 
huduma ya maji ya uhakika 
lakini pia yanapokuwa yaki-
patikana huwa na gharama 
kubwa kitendo ambacho kime-
kuwa kikisababisa kero kwa 
wananchi.

Alisema serikali kupitia Wiz-
ara ya Maji imeziagiza mam-
laka za maji kuhakikisha kero 
zote za maji zinatatuliwa ili wa-
nanchi waondokane nazo jam-
bo litakalosaidia   kuwatua wa-

nawake ndoo za maji kichwani.
Mhandisi Katakweba pia ali-

wataka wananchi wote kuwa 
walinzi dhidi ya wanaohujumu 
miundombinu ya maji kwa 
kutoa taarifa kwa mamlaka za 
maji ili hatua za haraka ziweze 
kuchukuliwa kwa wote wakao-
bainika kuhusika na hilo.

Katakweba aliwataka wa-
tumishi wa mamlaka za maji 
katika mikoa hiyo kuwa wazal-
endo kwa taifa lao na kuepuka 
kuwabambikia wateja bili za 
maji, kuepuka rushwa pamoja 
na kuchukua tahadhari dhidi 
ya magonjwa yote hatari.

Mkuu wa Kitengo cha Ma-
wasiliano ya Umma Mamlaka 
ya Majisafi na Usafi wa Maz-

ingira Sindiga, James Malima, 
alisema utopevu wa maji ni 
adui mkubwa kwa mamlaka 
hizo, hivyo wameamua kuka-
biliana na tatizo hilo.

Malima aliwataka wasoma 
mita wote wa mamlaka hizo za 
Morogoro, Dodoma na Singida 
kuacha tabia ya kuwabambikia 
bili wateja kwa kuwa kitendo 
hicho hakileti picha nzuri kwa 
mamlaka.

Alex Mpagama, Meneja Bi-
ashara wa Mamlaka ya Majisafi 
na Usafi wa Mazingira Dodoma 
(DUWASA) alishukuru ush-
irikiano wa Wizara ya Maji na 
kusema kampeni hiyo itasaidia 
kupunguza tatizo la upotevu 
wa maji.
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Ukatili kwa wanawake, 
watoto waiamsha LHRC

Afariki dunia 
ajali ya trekta 
na Hiace
Na Marco Maduhu, SHINYANGA

MTU mmoja ambaye hajafa-
hamika jina wala makazi yake, 
amefariki dunia na wengine saba 
kujeruhiwa, katika ajali ya gari 
na trekta, iliyotokea Kijiji cha 
Ishinabulandi, wilayani Shin-
yanga.

Kamanda wa Jeshi la Polisi 
mkoani Shinyanga, George 
Kyando, alibainisha hayo jana 
wakati akitoa taarifa kwa vyombo 
vya habari na kwamba tukio hilo 
lilitokea juzi majira ya saa 4:30 
usiku.

Alisema gari hiyo aina ya Hiace 
yenye namba za usajili T470 DEL, 
ilitokea wilayani Kahama kwenda 
Shinyanga mjini na ilipofika 
katika kijiji hicho iligongana na 
trekta lenye namba za usajili T 
623 CKY na kusababisha kifo cha 
abiria mmoja huku watu saba 
wakijeruhiwa.

*Watu saba waliojeruhiwa 
katika ajali hii ni pamoja na Shija 
Deus, Mohamed Juma, Venance 
John, Maneno Charles, Paulo 
Stephano, Shabani Mohamed na 
Josia Magabe, wote wanaendelea 
kupatiwa matibabu katika Hospi-
tali ya Rufani mkoani Shinyanga,” 
alisema Kyando.

Alisema chanzo cha ajali ni 
uzembe wa dereva wa Hiace, 
Sudi Ntawigaya kutaka kuyapita 
magari mengine akiwa mwendo 
kasi na kisha kuligonga trekta hilo 
lililokuwa likiendeshwa na Shija 
Steven.

Alisema Jeshi la Polisi linaen-
delea kumsaka dereva wa Hiace, 
ambaye alikimbia baada ya ku-
sababisha ajali hiyo.

 Kamanda huyo alitoa wito kwa 
madereva wa vyombo vya moto 
mkoani Shinyanga kuzingatia 
sheria za usalama barabarani ili 
kuepusha ajali.

Na Elizabeth John, NJOMBE

MKUU wa Mkoa wa Njombe, 
Mhandisi Marwa Rubirya, amezi-
agiza halmashauri za mkoa huo 
kuhakikisha zinawaingiza wazee 
wote wanaostahili kwenye mfu-
mo wa matibabu bure na kupe-
wa vitambulisho vyao vya uzee 
kabla ya mwisho wa Oktoba.

Rubirya alitoa agizo hilo 

juzi wakati akizindua Baraza 
la Wazee wa Mkoa wa Njombe 
uliofanyika katika ukumbi wa 
Halmashauri ya Mji wa Njombe, 
mjini hapa.

“Naziagiza halmashauri zote 
sita   kuhakikisha wazee wote 
wanaostahili wanaingizwa kwe-
nye mfumo wa matibabu bure 
na wanapewa vitambulisho vyao 
kabla ya mwisho wa Oktoba, 

mwaka huu. Ninawaagiza waku-
rugenzi wote kuhakikisha wa-
nasimamia hili,” alisema Rubirya

Aidha, mkuu huyo wa mkoa 
alisema mpaka sasa wazee 
13,100 pekee wasio na uwezo 
ndio waliopatiwa vitambulisho 
vya uzee.

“Nimefahamishwa kuwa hadi 
sasa ni wazee 13,100 wasiokuwa 
na uwezo kati ya wazee 39,700 

waliotambuliwa na wamepata 
vitambulisho hivyo vinavy-
owawezesha kupata matibabu 
bure,” alisema. 

Akizungumza kwa niaba ya 
wazee, Mwenyekiti wa Baraza 
hilo Mkoa wa Njombe, Papius 
Mvunyi, alimshukuru mkuu wa 
mkoa kwa kutoa agizo hilo huku 
akisisitiza vitambulisho hivyo 
kwenda sambamba na utoaji wa 

huduma za afya bora kwa wazee.
“Nimshukuru mkuu wa mkoa 

kwa maagizo aliyoyatoa hasa 
kwa wazee kupata vitambulisho 
vile ingawa kiuhalisia wengi wa-
nalalamika vile vitambulisho 
havizingatiwi. Nitawaomba wa-
zee kutambua wanaokiuka na 
kuwafikisha mahali husika kwa 
kuwa sasa serikali inatuona,” 
alisema Mvunyi.

rC ataka wazee kuingizwa mfumo matibabu bure

Na Thobias Mwanakatwe

KITUO cha Sheria na Haki za Binadamu 
(LHRC) kimesema matukio ya ukatili 
dhidi ya wanawake na watoto nchini yali-
yoripotiwa polisi yameongezeka.

Kimesema yameongezeka kutoka 
23,685 mwaka 2019 hadi kufikia 26,544 
mwaka jana sawa na ongezeko la asilimia 
5.7. Mkurugenzi Mtendaji wa LHRC, Anna 
Henga, alisema hayo jana wakati aki-
zungumza na waandishi wa habari aki-
tangaza kuzinduliwa kwa mbio maalum 
zitakazojulikana kama Haki Marathon 
ukiwa ni mkakati wa kuwawezesha Wa-
tanzania kutambua wajibu wao wa kulin-
da haki za binadamu nchini. 

Alisema kwa mujibu wa taarifa ya Haki 
za Binadamu ya mwaka 2020, matukio 
36,940 yalifikishwa vituo vya polisi kwa 
kipindi cha mwaka 2015 hadi 2019 ikiwa 
ni sawa na matukio 7,388 kwa mwaka.

Alisema kutokana na ukatili huo 
kuongezeka, LHRC imeamua kuanzisha 

mbio hizo ambazo zinatarajia kushiriki-
sha watu zaidi ya 1,000 kutoka ndani na 
nje ya nchi ambazo zitakuwa zikifanyika 
kwa njia ya mtandao kuanzia  Oktoba 17 
na kufikia kilele 10 Desemba 2021.

“Kuanzishwa kwa Haki Marathon   ni 
sehemu ya maadhimisho ya Siku ya Ki-
mataifa ya Haki za Binadamu ambayo 
Kauli mbiu ya Haki Marathon ni ‘Haki ni 
Maendeleo,” alisema.

Henga alisema wazo la kufanya mara-
thon kwa njia ya mtandao limekuja kama 
sehemu ya mkakati wa Kituo cha Sheria 
na Haki za Binadamu wa kujenga uelewa 
na kuwawezesha Watanzania kutambua 
wajibu wao wa kulinda haki za binada-
mu nchini.

“ Janga linaloendelea la UVIKO 19 
limelazimisha Kituo cha Sheria na Haki 
za Binadamu kuratibu marathoni kwa 
njia tofauti kwa kuzingatia miongozo ya 
kiafya inahohimiza kuepuka misonga-
mano mikubwa,” alisema.

Alisema mbio hizi zitatoa fursa kwa 

mtu yeyote kushiriki ili mradi tu awe 
amejisajili na kulipia ambapo zitadumu 
kwa muda wa wiki saba na watu kutoka 
maeneo tofauti ya nchi na hata walioko 
nje ya mipaka ya nchi wanaweza kush-
iriki kwa kasi watakayochagua na kwa 
wakati watakaochagua wenyewe.

Henga alisema baada ya kumaliza 
mbio, washiriki kutegemeana na eneo 
lake ataelekezwa wapi na wakati gani wa 
kwenda kupokea medali zao.

“Haki Marathon itakuwa na makundi 
matatu ya mbio ambayo ni Kilometa 21, 
Kilometa 10 na kilometa 5. Wote wataka-
okamilisha mbio walizochagua watape-
wa medali,” alisema.

Aliongeza kuwa mbio za Haki Mara-
thon zinalenga kutafakarisha umma wa 
Watanzania juu ya jukumu la kila mmoja 
kulinda na kuheshimu haki za binadamu 
hasa tunapojiandaa kuadhimisha Siku ya 
Kimataifa ya Haki za Binadamu ambayo 
itaadhimishwa ulimwenguni kote  De-
semba 10, 2021. 

Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia Watu wenye Ulemavu, Ummy Nderiananga (wapili kulia), aki-
kata utepe kuzindua ugawaji wa pikipiki 65 iliyoandaliwa na NACOPHA kupitia mradi wa Hebu Tuyajenge, unaowez-
eshwa na Shirika la Maendeleo la Watu wa Marekani (USAID), jijini Dodoma, kwa ajili ya kutumika katika utekelezaji 
wa mradi huo  kwenye  halmashauri 65 za mikoa 22 ya Tanzania Bara. Kushoto ni Ofisa Mtendaji Mkuu wa NA-
COPHA Tanzania, Deogratius Rutatwa na (kulia) ni Samweli William kutoka Mtandao wa Vijana wanaoishi na VVU 
Tanzania. NA MPIGAPICHA WETU

Watu saba waliojeruhiwa 
katika ajali hii ni pamoja na 
Shija Deus, Mohamed Juma, 
Venance John, Maneno 
Charles, Paulo Stephano, 
Shabani Mohamed na Josia 
Magabe, wote wanaendelea 
kupatiwa matibabu katika 
hospitali ya rufani mkoani 
Shinyanga.
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Jaji ataja viashiria uchaguzi 
huru, usio na malalamiko
N a Suleiman Rashid Omar, 
PEMBA

J
AJI mstaafu wa Ma-
hakama ya Rufani Tan-
zania,   Mbarouk Salim 
Mbarouk,   amesema 

uchaguzi ni mchakato   unao-
jumuisha hatua na taratibu   
mbalimbali   za kufuatwa, am-
bazo  zinaweka msingi imara wa  
uchaguzi   wenye uwazi  
na usio na malalamiko   au vu-
rugu.

Aliyasema  hayo mjini Chake-

chake alipokuwa akifungua 
mafunzo kwa watendaji wa wasi-
mamizi wa uchaguzi mdogo wa 
Jimbo la Konde.

Aliwataka   wasimamizi hao   
kufanya kazi kwa ufanisi   kwa 
kuzingatia   sheria, kanuni na 
maelekezo ya Tume ya Taifa ya 
Uchaguzi   (NEC), huku wakie-
puka kufanya kazi kwa mazoea 
ili kuhakikisha uchaguzi huo 
unafanyika katika hali ya amani 
na utulivu.

Aliwasihi watendaji hao   wa-
hakikisha   wanawashirikisha 

wadau  wote wa uchaguzi  waki-
wamo wanasiasa ili   kuwe na 
uchaguzi huru na wa haki.

Mkurugenzi  wa Idara ya 
Usimamizi wa Uchaguzi  NEC, 
Hamidu Mwangu, aliwataka 
watendaji hao kuwa makini ka-
tika kufuata maelekezo watakay-
opewa na NEC katika kutekeleza  
majukumu hayo kwa mujibu wa  
utaratibu uliopangwa.

Uchaguzi   mdogo wa Jimbo 
la Konde  Wilaya ya Micheweni 
mkoa wa Kaskazini Pemba  am-
bao unatarajia  kufanyika   Ok-

toba 9,   mwaka huu,   kufuatia   
kujiuzulu   kwa mbunge mteule   
wa jimbo hilo,     Sheha Mpem-
ba Faki,     ambaye alitangazwa 
kuwa mshindi wa uchaguzi mdo-
go uliofanyika Julai 18, mwaka 
huu kufuatia jimbo hilo kuwa 
wazi  baada ya kufariki dunia 
kwa aliyekuwa mbunge wajimbo 
hilo, Khatib Said Haji (ACT) Mei 
20, mwaka huu.

Faki (CCM), alijiuzulu baada ya 
uchaguzi huo mdogo kukumbwa 
na malalamiko kutoka Chama 
cha ACT-Wazalendo.

Na Christina Haule,  
MOROGORO

WIZARA ya Afya, 
Maendeleo ya Jamii, jin-
sia, Wazee na Watoto im-
eombwa kutenga bajeti 
ya kutoa ruzuku maalum 
kwa ajili ya kuvisaidia vi-
tuo vya kulea watoto we-
nye ulemavu wa afya ya 
akili na viungo.

Lengo la fedha hizo 
ni kukidhi mahitaji  
yao muhimu wanayoya-

kosa.
Mwanaharakati wa 

haki za watoto wenye ule-
mavu, ambaye ni mwasisi 
wa kituo cha kulelea wa-
toto wenye ulemavu wa 
akili na viungo cha EM-
FERD, Josephine Bakh-
ita, alisema hayo jana 
na kwamba mahitaji ya 
msingi ya watoto wenye 
ulemavu wa akili na vi-
ungo ni muhimu kuwapo 
kwa wakati wote. 

Bakhita alisema watoto 

hao wana  mahitaji mengi 
ya msingi ambayo vituo 
vingi vya kuwalea havi-
wezi kumudu ambayo ni 
kuwapatia watoto chaku-
la, matibabu, elimu na 
mazoezi ya kuimarisha 
viungo vyao.

Hivyo alisema serikali 
inapaswa kutupia jicho 
kwenye vituo hivyo kwa 
kuvipatia ruzuku, am-
bayo itavisaidia na kue-
pukana na baadhi ya wa-
toto kukosa vitu muhimu 

ikiwamo elimu na mazoe-
zi ya viungo.

“Naiomba serikali, 
itupie jicho la huruma 
vituo vya kulelea watoto 
wenye ulemavu wa akili 
na viungo kwa kuwa li-
cha ya kwamba watoto 
hao wana mahitaji mengi 
wamekuwa wakiyakosa,” 
alisema.

Aidha, alisema seri-
kali ikiwa makini katika 
hilo, itasaidia watoto hao 
kwa umakini zaidi kwa  

sababu kwa sasa  
mwamko wa jamii ku-
wasaidia watoto hao sio 
mkubwa.

Naye Ofisa Habari na 
Uhusiano wa Taasisi hiyo, 
Victor Makinda, aliishauri 
serikali kuona haja ya ku-
saidia vituo vya kulelea 
watoto wenye ulemavu 
wa viungo na akili kwani 
bado suala la kuwaficha 
watoto majumbani lipo 
hasa kwenye maeneo ya 
vijijini.

Watoto wenye ulemavu akili
na viungo waombewa bajeti

Katibu wa Chama cha Kutetea Abiria (CHAKUA) Kanda ya Kaskazini, Godwin Mpinga (mwenye koti), akitoa elimu kwa abiria ndani ya 
basi, jijini Arusha mwishoni mwa wiki, kuhusu jinsi ya kujua haki zao na namna ya kujikinga na ugonjwa wa corona. PICHA:  
MPIGAPICHA WETU

Waandishi 
wanolewa
habari za 
UVIKO-19
Na Neema Emmanuel, MWANZA

WAANDISHI wa habari wametakiwa 
kuandika habari zilizothibitishwa na 
wataalamu wa afya ambazo zinahusiana na 
chanjo ya UVIKO-19 ili kuepuka upotoshaji 
katika jamii. 

Hayo yamebainishwa na Mkurugenzi 
wa Huduma za Kinga, Wizara ya Afya, 
Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na 
Watoto, Dk. Leonard Subi, katika mkutano 
wa kimtandao kwa vyombo vya habari na 
AZAKI nchini.

Dk.  Subi alisema ugonjwa wa co-
rona bado upo, lakini baada ya watu zaidi 
340,000 kupata chanjo ambazo ni salama 
maambukizi nchini yamepungua.

Aliwataka waandishi kutoandika habari 
za upotoshaji na kupunguza matumizi ya 
mitandao yasiyo na tija badala yake wawe 
mabalozi wa uhamasishaji.

Alisema Rais Samia Suluhu Hassan 
ameendelea kutafuta rasilimali nyingi iki-
wamo fedha ili kupambana na ugonjwa huo 
na kuhakikisha chanjo hizo zinapatikana 
katika mikoa yote.

Aliwaomba Watanzania kuendelea kufua-
ta maelekezo yanayotolewa na wataalamu 
wa afya ikiwamo kuvaa barakoa ili kupam-
bana na kirusi hicho.

Akizungumzia umuhimu wa chanjo ya 
Covid - 19, Profesa Harun Nyagori, ambaye 
ni daktari bingwa mwandamizi wa ma-
gonjwa ya ndani na moyo kutoka Taasisi ya 
Moyo ya Jakaya Kikwetwe (JKCI), alisema 
chanjo ya UVIKO-19 ni salama na haina 
madhara yoyote kwenye mifumo ya uzazi 
wala haisababishi kuganda kwa damu kama 
inavyoelezwa.

Profesa Nyagori alisema utafiti uli-
ofanywa hauonyeshi mtu atakayepatiwa 
chanjo ya UVIKO 19 atapata tatizo la uzazi 
na badala yake ilionekana kuna wanaume 
walipungukiwa nguvu za kiume baada 
kukutwa na UVIKO 19.

Alisema kitu chochote kipya kwenye afya 
kinapoletwa lazima kiwekewe utaratibu wa 
ufuatiliaji ikiwamo kujaza fomu ya ridhaa 
(consent form) ambayo kwenye matibabu ni 
jambo la kawaida.

“Mfano kwenye upasuaji lazima ujaze 
consent form ndiyo ufanyiwe upasuaji pia 
hivi karibuni kuanzia mwaka 2018 hadi 
2020 wajawazito wenye maambukizi 
ya HIV walikuwa wanajaza fomu hiyo ili 
waweze kupewa dawa za ARV iitwayo 
doluteghavir,” alisema.

Aliogeza kuwa hata suala la ujazaji 
wa fomu kwenye chanjo ya UVIKO-19 ni 
muhimu na ufuatiliaji ukikamilika hiyo fomu 
haitajazwa tena na kwamba watu watataki-
wa kupata chanjo chanjo bila kujaza fomu.

Naye Mkurugenzi wa Shirika la Freedom 
House Daniel, Lema, aliishukuru Wizara ya 
Afya kwa kutoa wataalamu ambao watatoa 
majibu ya maswali ambayo yamekuwa yak-
iulizwa na jamii juu ya chanjo ya UVIKO-19.

Lema aliwataka wataalamu kuende-
lea kutoa elimu kwa jamii ili kutoruhusu 
uvumi wa taarifa zisizo na ukweli kutoka 
kwa watu wenye lengo baya la kupotosha 
ukweli.

Aidha, aliahidi kuendeleza ushirikiano 
wa kufanya kazi na MPC na wizara ili 
kutekeleza mapambano dhidi ya UVIKO-19.
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TGNP yampa kongole Rais Samia kwa
uteuzi wa wanawake nafasi nyeti 
Na Christina Haule,  
MOROGORO

BODI ya Wakurugenzi na Wafan-
yakazi wa Mtandao wa Jinsia Tan-
zania (TGNP), imempongeza Rais 
Samia Suluhu Hassan kwa kuende-
lea kuzingatia jinsia katika uteuzi 
wa nafasi mbalimbali za uongozi.

Pongezi hizo zimetokana na 
uteuzi wa mawaziri na Mwa-
nasheria Mkuu wa Serikali  uli-
ofanyika tarehe 12 Septemba, 
mwaka huu, ikiwa mwelekeo 
wa  kufikia malengo ya asilimia  
50 kwa 50 ya uteuzi wa mawaziri.

Akizungumza kwa niaba ya bodi 
hiyo jana mjini hapa, Mkurugenzi 
Mtendaji wa TGNP, Lilian Liundi, 
alisema katika uteuzi huo, Rais 

aliteua viongozi watano, mawa-
ziri wanne wakiwamo wanawake 
wawili, hivyo kufikia asilimia 50/50 
ya uteuzi huo wa mawaziri. 

Pia Rais alimteua Mwanashe-
ria Mkuu wa Serikali, Dk. Elieza 
Feleshi, ambaye ni mwanamume. 
Katika uteuzi huo, Dk. Stergomana 
Tax aliteuliwa kuwa Waziri wa Ul-
inzi na Jeshi la Kujenga Taifa na 
kuweka rekodi ya kuwa mwan-
amke wa kwanza kuongoza wizara 
hiyo tangu uhuru. Pia alimteua 
Dk. Ashatu Kijaji kuwa Waziri wa 
Habari, Mawasiliano na Teknolojia 
ya Habari. 

Sambamba na wanawake 
hao, January Makamba ali-
teuliwa kuwa Waziri wa Nishati 
na Prof. Makame Mbarawa Mn-

yaa kuwa Waziri wa Ujenzi na 
Uchukuzi. Kwa ujumla, katika 
uteuzi huo, Rais aliteua wanawake 
wawili sawa na asilimia 40 na  
wanaume watatu sawa na asilimia 
60.

Alisema mbali na kuzingatia 
idadi ya wanawake katika uteuzi 
huo, TGNP inatambua jitihada za 
Rais katika kuhakikisha wanawake 
wanashika nafasi muhimu kwa 
mustakabali wa nchi, nafasi am-
bazo kwa muda mrefu zimekuwa 
zikishikwa na wanaume. 

Pia alisema katika uteuzi huo, 
Tanzania imetengeneza historia 
kwa Dk. Tax kuwa mwanamke wa 
tatu kuwa Waziri wa Ulinzi katika 
Jumuiya ya Afrika Mashariki aki-
ungana na Raychelle Omamo wa 

Kenya (Mei, 2013- Januari, 2020) na 
Monica Juma ( Jan, 2020 hadi sasa).  

Alisema kwa ujumla, uteuzi huo 
umeongeza nafasi za wanawake 
mawaziri kufikia saba sawa na asil-
imia 30.4 kutoka watano walioku-
wapo, sawa na asilimia 21.7 wakati 
huo wanaume wakiwa ni 16 sawa 
na asilimia 69.6 kutoka 18 sawa na 
asilimia 78.2  Machi, mwaka huu al-
ipochukua madaraka ya urais aki-
chukua nafasi ya hayati Rais John 
Magufuli.

Kutokana na hatua hiyo, Liundi 
alitoa wito kwa viongozi wanawake 
na wanaume walioteuliwa na Rais 
kutumia nafasi na taaluma zao vy-
ema kumsaidia Rais kutimiza ma-
jukumu yake ya kuleta maendeleo 
endelevu na jumuishi nchini.

Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais (Muungano na Mazingira), Selemani Jafo (wa tatu kushoto), akizungumza na kikosi kazi cha kusafisha 
mito alipotembelea kukagua Mto Mbezi, eneo la Kimara B, mkoani Dar es Salaam. PICHA: JOSEPH MWENDAPOLE

Wanaochimba 
mchanga 
bila vibali 
waonywa
Na Joseph Mwendapole

WAZIRI wa Nchi, Ofisi ya 
Makamu wa Rais (Muungano na 
Mazingira), Selemani Jafo, ame-
waonya watu wanaovamia mito na 
mabonde na kuchimba mchanga 
bila kuwa na vibali kwamba ata-
kayekamatwa atakuwa mfano kwa 
wengine.

Alitoa onyo hilo wakati wa 
majumuisho ya ziara yake kukagua 
mito na mabonde mbalimbali ya 
Jiji la Dar es Salaam kuangalia kazi 
iliyofanywa na kikosi kazi kinacho-
fanyakazi ya kudhibiti mmomo-
nyoko kwenye mito akiwa eneo la 
Ulongoni.

Kikosi kazi hicho kinawahusi-
sha maofisa wa polisi, Wakala wa 
Barabara Vijijini (TARURA), Mkoa 
wa Dar es Salaam, Baraza la Hi-
fadhi na Usimamizi wa Mazingira 
(NEMC) na maofisa kutoka manis-
paa za Dar es Salaam.

Jafo alisema serikali inatumia 
gharama kubwa kutengeneza kingo 
za mito kuhakikisha watu walioji-
rani na mabonde hayo wanakuwa 
salama hivyo kuendelea kuchimba 
mchanga ni kuhatarisha maisha ya 
watu.

Alisema kumekuwa na changa-
moto kubwa ya kutunza mito na 
mafuriko yamekuwa yakitokea na 
sababu kubwa ikiwa ni uchimbaji 
wa mchanga kwenye maeneo 
hayo.

“Watu wote wanaovamia mito 
na kuchimba mchanga bila vibali 
na kusababisha mmomonyoko na 
kuhatarisha maisha ya watu na 
watakaokiuka agizo langu wata-
chukuliwa hatua kali sana itakuwa 
fundisho kwa wengine wenye 
tabia kama hizo,” alisema.

Alisema wizara yake iliunda 
kikosi kazi maalum kusimamia 
usafishaji wa mito na alikipongeza 
sana kikosi kazi hicho kwa kazi 
kubwa iliyofanyika kwani kime-
fanikiwa kusafisha mito hiyo kwa 
urefu wa kilomita 47.

Alisema atahakikisha kikosi kazi 
hicho kinawezeshwa kifedha ili 
kuhakikisha kazi nzuri waliyoi-
fanya inaendelea kwenye mikoa 
mbalimbali nchini huku akisema 
kuwa lazima wananchi waheshimu 
sheria za nchi na kuachana na 
uvamizi wa mito na mabonde.

Alisema serikali imeifanya ajen-
da ya mazingira kuwa ni endelevu 
hivyo kila Mtanzania anapaswa 
kuwa mlinzi wa mazingira kwa ajili 
ya vizazi vijavyo kwani serikali 
inatumia gharama kubwa kuten-
geneza miundombinu inapohar-
ibiwa.

Angela Kibiriti, mjumbe wa 
kikosi kazi hicho akitokea Jeshi 
la Polisi, alisema kikosi kazi hicho 
kimefanikiwa kutoa elimu ya 
athari za kukaa jirani na mito na 
kuwa walinzi wa watu wanaochim-
ba mchanga.

Na Mbaraka Kambona, KILWA

N
AIBU Waziri wa Mifugo 
na Uvuvi, Abdallah Ul-
ega, amewataka viongozi 
wa serikali kuanzia ngazi 

za vitongoji, vijiji, kata na wilaya 
kuunda kamati za maridhiano 
kwa ajili ya kusuluhisha migogoro 
ya wakulima na wafugaji ambayo 
imekuwa ikijitokeza katika baadhi 
ya maeneo na kuleta madhara kwa 
jamii.

Ulega alitoa agizo hilo kwenye 
ziara aliyoifanya Kijiji cha Nakiu, 
wilayani Kilwa, mkoani Lindi Sep-
temba 13, 2021 baada ya kupokea 
kero zilizohusu migogoro mingi 
iliyoanza kujitokeza katika wilaya 
hiyo inayowahusisha wakulima na 
wafugaji.

Katika mkutano huo wananchi 
wa kijiji hicho walililalamikia Jeshi 

la Polisi kutochukua hatua za hara-
ka wanapopelekewa taarifa za waf-
ugaji wanaolisha mifugo yao katika 
mashamba ya wakulima.

Walisema wafugaji wanaofanya 
vitendo hivyo wengi ni wahamiaji 
katika maeneo hayo na wanasaba-
bisha matatizo makubwa ikiwamo 
kuharibiwa kwa mazao yao na wa-
napotaka kulinda mazao yao wa-
naishia kupata kipigo.

Kufuatia malalamiko hayo, 
Waziri Ulega alitoa maelek-
ezo kwa watendaji wa serikali 
kuanzia ngazi za chini kuan-
zisha kamati za usuluhishi ili  
ziwe zinashughulika na  
migogoro hiyo mapema kabla hai-
jakuwa mikubwa na kuleta mad-
hara.

Aliongeza pia kwa kulitaka Jeshi 
la Polisi wilayani humo kuhakiki-
sha wanatenda haki kwa kila mtu 

na kwa usawa ili kuondoa lawama 
zinazowakabili za kuonekana wa-
nawapendelea wafugaji kuliko 
wakulima.

Vilevile, aliwaelekeza watendaji 
wilayani humo kuwa katika kamati 
watakazoziunda waandae mpan-
go mzuri wa kuweka njia kwa 
ajili ya kupitishia mifugo ili isiwe  
inapita katika mashamba ya 
wakulima.

Waziri Ulega pia kukemea viten-
do vya kujichukulia sheria mkon-
oni vinavyofanywa na wakulima 
pamoja na wafugaji akisema kuwa 
kufanya hivyo ni kosa na ni mion-
goni mwa vitendo vinavyochangia 
uvunjifu wa amani. 

Naye Mkuu wa Wilaya ya 
Kilwa, Zainab Kawawa, katika 
kuhakikisha maelekezo hayo ya 
Naibu Waziri yanafanyiwa kazi 
kwa haraka aliwaagiza watend-

aji wake kuhakikisha kamati  
hizo zinaundwa ndani ya wiki 
moja.

Kuhusu suala la kuweka njia 
za mifugo, Kawawa alitoa mwezi 
mmoja kwa wataalamu wa mifugo 
kwa kushirikiana na wafugaji na 
wakulima kuhakikisha njia hizo 
zinawekwa ili kupunguza usum-
bufu wa mifugo katika mashamba 
ya wakulima.

Mkuu wa Wilaya pia aliwataka 
wafugaji kuchimba mabwawa ya 
maji kwa ajili ya mifugo na kwa ku-
fanya hivyo kutasaidia kupunguza 
migogoro ya mara kwa mara na 
wakulima.

Kabla ya ziara hiyo ya Waziri 
Ulega wilayani humo, siku chache 
zilizopita wafugaji waliuawa  
kutokana na migogoro ya wakuli-
ma na wafugaji katika Kijiji cha 
Nanjilinji.

Kamati kutatua migogoro 
ya wakulima na wafugaji



Na Sabato Kasika

U
NAPOIZUNGUMZIA Ofisi 
ya Msajili wa Vyama vya 
Siasa, moja kwa moja un-
agusa eneo la sheria za 

nchi, kazi iliyoanza pale Tanza-
nia ilipolazimika kuingia kwenye 
mfumo wa vyama vingi vya siasa 
mwaka 1992.

Uwapo wa vyama vingi, uliisu-
kuma nchi kuunda Ofisi ya Msaji-
li wa Vyama vya Siasa, ambayo 
pamoja na majukumu mengine, 
inawajibika kusimamia Sheria ya 
Vyama vya Siasa. Kwa kusimamia 
Sheria hiyo Na. 5 Mwaka 1992 na 
Sheria ya Gharama za Uchaguzi 
ya Mwaka 2010, ofisi hiyo inatak-
iwa kuhakikisha uwapo na ukuaji 
wa demokrasia ya vyama vingi 
nchini kwa maendeleo ya taifa.

Taasisi hiyo hadi sasa imeon-
gozwa na wasajili watatu -- wa 
kwanza akiwa ni George Liundi 
aliyeshika nafasi hiyo kuanzia 
mwaka 1992 hadi 2001, akifuati-
wa na John Tendwa aliyeongoza 
hadi mwaka 2013 alipokabidhi 
kiti kwa bosi wa sasa, Jaji Francis 
Mutungi.

Kuanzia msajili wa kwanza 
hadi wa sasa, kila mmoja kwa 
wakati wake alitimiza wajibu 
wake na sasa jukumu hilo analo 
msajili aliyepo Jaji Mutungi, am-
baye naye anaendelea kutimiza 
wajibu wake. Mchambuzi wa Sia-
sa na Mjumbe wa Jukwaa la Kat-
iba Tanzania ( JUKATA), Hebron 
Mwakagenda, anaoiona Ofisi ya 
Msajili wa Vyama vya Siasa kama 
imekaa vibaya na kwa mtazamo 
wake ni vyema isiwapo.

“Kwa nchi zingine huko duni-
ani, vyama vya siasa vinasajiliwa 
na serikali na kuendesha shu-
ghuli zake na hakuna kiranja au 
ofisi inayoitwa ya Msajili wa Vy-
ama vya Siasa kama ilivyo hapa 
nchini,” anasema Mwakagenda.

Anafafanua kuwa vyama vya 
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Ukurasa 14

KUTOKA LIUNDI HADI MUTUNGI

Kinachowatofautisha wasajili 
vyama vya siasa nchini ni hiki

Inaendelea  Uk.12

Jaji Francis Mutungi. 

John Tendwa. PICHA ZOTE: MTANDAO

• Baadhi ya wadau washauri Ofisi ya Msajili ifutwe

Ukurasa 13

Alijidai hayupo
 anayetosha 

kuiongoza Guinea

ALPHA CONDE

siasa ni serikali inayongojea 
kushika uongozi wa nchi, hivyo 
vinapaswa kuachwa viendeshe 
shughuli zake za kisiasa kuliko 
ilivyo sasa.

Kwa hali ilivyo nchini kwa sasa, 
mchambuzi huyo anaona ndicho 
kiini cha malalamiko kutoka kwa 
vyama hivyo yaliyojikita katika 
madai ya kudhibitiwa.

“Nizungumzie wasajili wa 
vyama, ni kwamba, alipoin-
gia Liundi, tulikuwa tuna-
shangaashangaa, kwani ilikuwa 
ni mara ya kwanza kuingia kwe-
nye mfumo huo ingawa uliku-
wapo miaka ya 60,” anasema.

Anaongeza kuwa hata awamu 
ya Tendwa Watanzania wali-
kuwa hawajachangamka zaidi 
na mwamko wao kwenye siasa 
za vyama vingine mbali na CCM 

umekuja huku sheria ya vyama 
ikiwa imebadilishwa.

“Kwa ujumla ni kwamba, Ofisi 
ya Msajili wa Vyama vya Siasa 
inatakiwa kuwa mwezeshaji na 
mlezi wa vyama hivyo vistawi, la-
kini inapokuwa kinyume, haina 
afya kwa taifa,” anashauri Mwak-
agenda.

Mchambuzi huyo ana maoni 
na ushauri kwa wadau, am-
bao wamekuwa wakidai Katiba 
Mpya, wasisahau kuomba Ofisi 
ya Msajili wa Vyama ifumuliwe, 
ili kulea vyama na kuviwezesha 
kujitanua katika jamii.

Mwenyekiti wa Taasisi ya Uta-
wala Bora na Maendeleo Tan-
zania (CEGODETA), Thomas 
Ngawaiya, anaona kwa sasa vy-
ama vya upinzani viko hoi na 
vinahitaji kusimamiwa, ili viwe 
na nguvu mpya.

 “Watu hawaoni kwa nini wag-
ombee uongozi kupitia upinzani, 
wanajua watashindwa tu, kwa 
sababu ya kubanwa, pia wanasia-
sa wanakuwa na upinzani wenye 
chuki, ambao kimsingi si siasa ze-
nye tija,” anahadharisha.

Kiongozi huyo anamshauri 
Msajili kuliona hilo na kulifanyia 
kazi, ili watu wawe wanapingana 
kwa hoja na sio kuwa na siasa za 
kuchukiana na visasi.

“Ninakumbuka wakati wa 
kutafuta maoni ya kurejesha vy-
ama vingi vya siasa, asilimia 20 
ya Watanzania walitaka nchi iwe 
na vyama hivyo, lakini Mwalimu 
Julius Nyerere akashauri maoni 
ya wachache yakubaliwe,” anase-
ma Ngawaiya.

Anaongeza kuwa baada ya vy-
ama vingi kuruhusiwa, Liundi 
alivilea vikakua na kufanikiwa 
kupata wabunge na madiwani 

Mabadiliko barazani 
wengi wanaposaka, 
kuibua vyanzo

Mama Stergomena Tax 
maarufu kuvunja miiko

Ukurasa 12
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Mkitongoji Said Malenga, pamoja na siasa, ni mkulima wa matunda anayehamasisha kilimo hai. 
PICHA: MWANDISHI WETU

Mengine ni 
mapito tu, ila 
Rais Samia 
amedhihiri-
sha kumwa-
mini pia.

Mabadiliko barazani wengi 
wanaposaka, kuibua vyanzo

na hata wenyeviti wa seri-
kali za mitaa na vitongoji 
katika mikoa mbalimbali 
nchini.

“Upinzani ulikuwa na 
nguvu na hata watu waliku-
wa wakihama CCM kujiunga 
nao. Msajili Tendwa alipo-
chukua nafasi, aliendelea 
kuvilea,” anakumbusha.

Anasema yapo mambo 
ambayo Tendwa alishauri 
kwa lengo la kuimarisha vy-
ama, lakini hayakutekelezwa 
hasa kwenye suala la uki-
ukwaji wa Sheria ya Vyama 
vya Siasa ya Mwaka 1992, 
kuhusu kufanya mikutano 
bila kuzuiwa.

“Pamoja na vikwazo 
hivyo, upinzani uliende-
lea kutimiza majukumu 
yake ingawa kwa sasa ni 
kama haupo tena, wapin-
zani wamebaki wachache, 
hawana nguvu tena kama 

zamani,” anasema.
Katibu Mkuu mstaafu wa 

Chama cha TLP, Nancy Mri-
karia, anasema pamoja na 
ukweli kwamba wasajili hao 
wamefanya kazi kwenye 
ofisi moja, wanatofautiana 
kiutendaji.

Kwa mtazamo wake, anao-
na Liundi hakuwa kiongozi 
wa kuchukua uamuzi wa 
haraka, bali alikuwa anajipa 
muda wa kufikiri kuhusu 
madhara ya uamuzi wake.

“Pamoja na kwamba ali-
simamia vyama vya siasa, 
alikuwa anatoa muda kwa 
vyama ambavyo aliviona 
vina upungufu wa kisheria 
na ufuatiliaji wake uli-
kuwa wa taratibu na upole,” 
anasema Mrikaria.

Kuhusu Tendwa, Mri-
karia anasema anasema 
alikuwa mkali kwa vyama 
vyenye upungufu na alitoa 
muda wa maboresho na 
hakuwa mwepesi kufuatilia 

Kinachowatofautisha wasajili vyama vya siasa nchini 
InaTOKa  UK.11

narudi katika Baraza la Mawaziri 
na siyo wateuliwa wapya zime-
leta minong’ono kadhaa. Labda 
anayebishaniwa zaidi ni  January 
Makamba, mbunge wa Bum-
buli, ambaye amewahi kushika 
nyadhifa tofauti kama Naibu 
Waziri na Waziri awamu ya nne, 
na mapema awamu ya tano. Ila 
maelezo yaliyotolewa na wakuu 
wa nchi katika hafla hiyo kwa 
jumla yalitosheleza, hasa kuwa 
awali aliongoza Kamati ya Bunge 
inayoshughulia masuala ya ni-
shati; anayajua. Kwa maana hiyo 
kamati za bunge zinakuwa ni 
kituo cha kutayarisha wabunge 

kuwa mawaziri pale nafasi ina-
potokea, ingawa si rahisi kukum-
buka ni lini ilielezwa kuwa aliye-
teuliwa nafasi hii au ile aliwahi 
kuongoza kamati husika bun-
geni. 

Lakini hata bila kutajwa wa-
ziwazi ni lazima hali kama hiyo 
ichangie kupata anayefaa ku-
teuliwa, nje ya wazo kuwa wakuu 
wa nchi wanaangalia zaidi mahu-
siano au hasa kusukumiwa watu 
na waliowatangulia  ni lazima 
watu waelewe kuwa uteuzi wa 
waziri ni jambo nyeti kwa Rais, 
kama ilivyokuwa kupata chanjo, 
kuwa huwezi kuliendea, bila ku-

jiridhisha katika maeneo tofauti.
Wateuliwa wengine hawaku-

leta mjadala wa haraka, labda 
katika maeneo tofauti iwe ni ya 
kijamii au kisiasa, kwa mfano 
Dk Ashatu Kijaji amewahi kuwa 
Naibu Waziri Hazina, wakati Dk 
Eliezer Feleshi ni mzoefu wa 
Idara ya Mahakama na usimam-
izi wa sheria kwa jumla, hivyo 
hana tatizo katika nafasi ya Mwa-
nasheria Mkuu.

Ila labda kuna ubishi utaka-
oendelea kuhusu Profesa 
Makame Mbarawa, ambaye 
alishindwa kupita katika uch-
aguzi mkuu 2015 halafu Dk. 
John Magufuli akamteua kuwa 
mbunge na kumrudisha seri-
kalini kama waziri. Mengine ni 
mapito tu, ila Rais Samia amed-
hihirisha kumwamini pia.

Anachokiainisha Rais Samia 
katika maelezo baada ya ku-
waapisha ni kuwa ametumia 
miezi sita iliyopita kuangalia wa-
nachotenda mawaziri, anasema 
‘wanamsoma na yeye anawaso-
ma.’ Ina maana kuwa mabadiliko 
hayo ni matokeo ya kusoma nia 
za wasaidizi wake na kuangalia 
utii wao unaelekea wapi, kama 
wanajitahidi kutekeleza maagizo 
yake au wanaungana katika vi-
kundi tofauti na kutekeleza yale 
wanayoyajua wao.

Malalamiko yalikuwa yamee-
nea maeneo mengi, watu waki-
anza kulegeza kamba au kukaza 
kamba za sera, ambazo siyo zile 
alizoelekeza Rais Samia; mpara-
ganyiko wa utawala unaoendana 
na dhana ya katiba mpya, amba-
ko Rais anakuwa amepunguziwa 
madaraka na watendaji hawain-
giliwi. 

Rais Samia ametamka wazi, 
kuwa walioteuliwa watekeleze 
maagizo yake na siyo watunge 
au kufuata sera wanazotaka wao, 
wakitazamia kuwa hii ni ‘serikali 
poa.’ Ni kama vile aliahidi kuen-
delea kupima utendaji serikalini, 
alete mabadiliko mengine ak-
iona inahitajika.

Na Nimi Mweta

M
IGONGANO ya mawa-
zo imeshamiri mae-
neo tofauti, kuanzia 
mitandaoni, mazun-

gumzo ya  vyombo vya habari 
au vijiweni mitaani, kuhusu 
vyanzo  vya mabadiliko, am-
bayo si madogo na si makubwa 
katika Baraza la Mawaziri yal-
iyoshuhudiwa jana. 

Rais Samia Suluhu Hassan 
mwisho wa wiki iliyopita aliteua 
mawaziri wanne na Mwanashe-
ria Mkuu wa Serikali, kuondoa 
waliokuwapo, isipokuwa kwa na-
fasi ya Waziri wa Ulinzi na Jeshi 
la Kujenga Taifa, ambayo ilikuwa 
wazi kutokana na kifo cha Elias 
Kwandikwa. Rais anaweka his-
toria kwa kumteua mwanamke 
wa kwanza kushika nafasi hiyo; 
akihutubia baada ya kuwaapisha 
alitaja sababu.

Kwa maana hiyo uteuzi 
unaong’ara zaidi ni wa Dk Ster-
gomena Tax, katika nafasi hiyo 
nyeti, na Rais Samia anaeleza 
kuwa akiwa katika nafasi ya Ka-
tibu Mtendaji wa Jumuiya ya 
Ushirikiano Kusini mwa Afrika 
(SADC), mtawala huyo na mwa-
nadiplomasia aliongoza shu-
ghuli za ushirikiano wa usalama 
eneo hili. Anataja kuwa Tanzania 
ina askari wanaosaidia kulinda 
amani na kupambana na ugaidi 
nchini Msumbiji na kurudisha 
amani eneo la mashariki la DRC, 
hivyo anaelewa vyema masu-
ala mbalimbali ya ushirikiano na 
mahitaji ya wapiganaji walioko 
huko. Anaeleza matazamio kuwa 
msaada kwa mkuu wa majeshi 
kufanikisha hilo na kwa maana 
hiyo uteuzi wake haukuwa tu wa 
kuvunja mwiko wa waziri mwa-
namke.

Penginepo vyanzo vya 
kubadilishwa mawaziri vilikuwa 
wazi ukiangalia mtiririko wa 
habari, ila kutokana na yaliyo-
pita mwanzoni, wanaopewa 
nafasi hizo, ambao kimsingi wa-

au kwenda kwenye ofisi za 
vyama kuvifuta.

“Alisubiri kupelekewa 
taarifa ofisini kwake na ali-
futa vyama viwili, ambavyo 
ni People’s Party (TPP) na 
PONA, lakini Mutungi yuko 

makini zaidi anafanya kazi 
kwa nadharia na vitendo na 
ni mwepesi kubaini upungu-
fu na kutoa maelekezo kwa 
chama husika,” anafafanua.

Mrikaria anasema msajili 
huyo amefuta vyama am-
bavyo vilishindwa kukidhi 
matakwa ya sheria na 
anaendelea kuvishughulikia 
ambavyo havifuati sheria na 
ni mwepesi kutembelea ofisi 
za vyama vya siasa.

“Usimamizi huo anaufanya 
kwa kushirikiana na vyama 
kwa karibu na kutoa muda 
wa kutosha wa kufanya 
marekebisho na ishindikana, 
sheria inafuata mkondo 
wake kwa kufuata vyama, 
ambavyo havifuati sheria,” 
anasema.

Katibu Mkuu wa Chama 
cha ACT-Wazalendo, Addo 
Shaibu, anasema utendaji 
wa Ofisi ya Msajili wa Vy-
ama vya Siasa unategemea 
sheria, lakini pale ku-

napokuwa na udhibiti mkali, 
analaumiwa Msajili.

“Wakati wa Liundi na 
Tendwa kulikuwa na sheria 
ambayo haikuwa na udhibiti 
sana kama ilivyo sasa, 
ambapo kila jambo ambalo 
chama kinataka kufanya 
hata vikao vya ndani, lazima 
msajili aambiwe,” anasema 
Shaibu.

Anasema Sheria ya Vyama 
vya Siasa ndiyo inayotoa 
taswira ya Ofisi ya Msajili 
wa Vyama vya Siasa na 
pale inapokuwa kali, msajili 
ataonekana ni mkali na 
kumbe kinachosababisha ni 
sheria zilizopo.

“Sioni utofauti wa utendaji 
wa ofisi hiyo kuanzia kwa 
msajili wa kwanza hadi 
aliyepo sasa.

“Ninachokiona ni 
kuongezeka kwa sheria zi-
nazodhibiti vyama, ambazo 
miaka ya nyuma haziku-
wapo,” anasema.

George Liundi. PICHA: 
MTANDAO
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Stergomena Tax Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa akila kiapo.  PICHA: IKULU

Nimemcha-
gua kwa up-
ekee mkub-
wa hata 
katika kusi-
mamia us-
alama katika 
ukanda hasa 
katika sekta 
ya ulinzi, 
yeye anajua 
tuna askari 
wangapi 
waliopo DRC, 
Msumbiji, 
atamsaidia 
vizuri Mkuu 
wa Majeshi  
katika 
upande huo.

Ni maarufu kuvunja miiko

Na Christina Mwakangale

S
TERGOMENA Tax ni Wazi-
ri wa Ulinzi na Jeshi la Ku-
jenga Taifa, akiwa ni mwa-
namama wa kwanza tangu 

uhuru, kushika wadhifa huo. 
Katika kuonyesha kuwa siyo 

jambo lililozoeleka, hotuba anay-
oitoa Rais Samia Suluhu Has-
san, wakati wa uapisho wake na 
mawaziri wengine anasema:

“Katika mabadiliko haya nime-
amua kuvunja mwiko wa muda 
mrefu ya kwamba wizara ya 
ulinzi, lazima akae mwanaume 
mwenye misuli yake. Lakini kazi 
ya waziri si kupiga mizinga au 
kushika bunduki ni uratibu na 
kusimamia sera”.

Waziri huyu wa ulinzi ana 
historia ya kuvunja mwiko. Ndi-
vyo ilivyokuwa kwa Jumuiya ya 
Maendeleo Kusini mwa Afrika-
SADC Dk Stergomena kuanzia 
Septemba 01, 2013, aliteuliwa na 
Mkutano wa Wakuu wa Nchi ka-
tika kikao cha 33 kilichofanyika 
Lilongwe, Malawi kuwa mtendaji 
mkuu wa chombo hicho na kula 
kiapo rasmi Agosti 2013. 

Aliingia katika historia ya SADC 
akiwa Katibu Mtendaji wa sita la-
kini,  mwanamama wa kwanza 
kukiongoza chombo hicho.

Stergomena, aliyeteuliwa 
kuwa waziri Jumapili iliyopita, 
anaongeza idadi ya viongozi wa-
nawake wanaoongoza wizara 
nyeti na muhimu, ambao wame-
pata fursa hiyo wakati huu wa 
awamu ya sita.

Rais Samia anasema amem-
peleka kuongoza wizara hiyo si 
kwa sababu ya kuvunja mwiko 
huo, lakini kutokana na upeo 
wake mkubwa alioupata akiwa 
Katibu wa  SADC.

“Alikuwa anasimamia vyema 
masuala ya usalama wa ndani ya 
Kanda,” anasema Rais.

Stergomena (61) anaungana 
na viongozi wanawake, ambao 
wapo kwenye baraza la mawa-
ziri akiwamo Waziri wa Elimu 
Sayansi na Teknolojia Prof Joyce 
Ndalichako, Waziri wa Nchi Ofisi 
ya Waziri Mkuu (Sera, Bunge, 
Uratibu, Kazi, Ajira, Vijana na We-
nye Ulemavu) Jenista Mhagama, 
Waziri wa Afya Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto 
Dk. Dorothy Gwajima pamoja na 
Ummy Mwalimu anayeongoza 
Ofisi ya Rais  Tawala za Mikoa na  
Serikali za Mitaa (TAMISEMI).

Wengine walio kwenye baraza 
hilo ni Waziri wa Mambo ya Nje 
na Ushirikiano wa Kimataifa, Lib-
erata Mulamula pamoja na Wa-
ziri wa Habari, Mawasiliano na 
Teknolojia Dk. Ashatu Kijaji.

Dk. Kijaji naye amaeandika 
historia, kuwa waziri wa kwanza 
mwanamama  kushika wizara 
hiyo, akichukua nafasi ya Dk. 
Faustine Ndugulile.

Rais Samia ameihamishia 
Idara ya Habari katika Wizara 
ya Mawasiliano na Teknolojia ya 
Habari kutoka Wizara ya Habari, 
Utamaduni, Sanaa na Michezo, 
hivyo wizara mpya itafaha-
mika kama Wizara ya Habari, 
Mawasiliano na Teknolojia ya 
Habari.

Kilichopo mbele yake Dk. Kijaji 
ni pamoja na kurejesha uhuru 
wa vyombo vya habari huku seri-
kali ikiyafungia magazeti mawili 
ndani ya kipindi kifupi.

Magazeti hayo ni UHURU lilo-
fungiwa kwa wiki mbili kuanzia 
Agosti 12 , 2021 na Raia Mwema 
ambalo kuanzia Septemba 6,  
2021 lilisitishiwa leseni ya uchap-
ishaji kwa siku 30.

Akiwaapisha mawaziri hao 
juzi jijini Dodoma,  baada ya ku-
wateua Jumapili kufuatia  ma-
badiliko madogo ya baraza la 
mawaziri, ambao ni Dk. Stergom-
ena, Dk. Ashatu, Profesa Makame 
Mbarawa anayeongoza Wizara 

deleo ya kimataifa kutoka Chuo 
Kikuu cha Tsukuba cha Japan 
akisoma kuanzia 1995 hadi 1997.

Kuanzia 1987 hadi 1991 alisoma 
katika Chuo Kikuu cha Dar es 
Salaam (UDSM). Kabla ya hapo 
mwaka 1984, Stergomena ali-
soma katika  Chuo cha Elimu ya 
Biashara (CBE), mkoani Dodoma, 
akichukua diploma ya uongozi 
wa biashara ya kimataifa. 

Pia, amehusika kwenye uten-
genezaji wa mipango hai ya 
maendeleo Afrika Mashariki na 
Kusini mwa Afrika.

Amebobea katika uongozi, usi-
mamizi wa ufadhili na misaada, 
vilevile diplomasia.

Stergomena amebobea katika 
nyanja ya kimataifa hususan di-
plomasia, mwezi uliopita alikuwa 
Katibu Mtendaji SADC, nafasi ali-
yoanza nayo tangu mwaka 2013.

Awali, Stergomena, kabla ya 
kuingia SADC kwa miaka minane 
kuanzia 2013 akiwa mtendaji 
mkuu, alikuwa wa Wizara ya 
Ushirikiano wa Afrika Mashariki 
na aliteuliwa kushika nafasi hiyo 
mwaka 2008.

Uteuzi huo kuwa Katibu 
Mtendaji wa Wizara ya Afrika 
Mashariki kipindi hicho, ulikuwa 
kupanda cheo, kwa kuwa kabla 
ya hapo, alikuwa Naibu Katibu 
Mtendaji wa Wizara ya Mipango, 
Uchumi na Uwezeshaji.

Stergomena, ni mama wa wa-
toto wawili, aliteuliwa kuwa Nai-
bu Katibu Mtendaji wa Wizara ya 
Mipango mwaka 2006, akitoka 
kuwa Ofisa Mtendaji Mkuu wa 
Kitengo cha Usimamizi wa Ubora 
(BRU), katika Mpango wa Uima-
rishaji wa Maendeleo ya Biashara 
Tanzania (BEST), chini ya Ofisi ya 
Rais, Mipango na Ubinafsishaji.

Aliwahi pia kufanya kazi katika 
Taasisi ya Utafiti wa Uchumi na 
Jamii (ESRF) kama mratibu na 
mshauri na kuanzia Mei mwaka 
1991 hadi Aprili 2002, alikuwa 
mfanyakazi wa Wizara ya Fedha, 
akiwa mhusika mkuu wa usi-
mamizi wa misaada na uratibu 
(AMC).

Akiwa Wizara ya Fedha, Ster-
gomena alikuwa ofisa wa usi-
mamizi wa fedha kabla ya mwaka 
1993, alipokuwa ofisa mkuu wa 
dawati la Benki ya Dunia (BoT).

Mwaka 1995, alikuwa msimam-
izi mkuu wa dawati la Shirika la 
Maendeleo la Umoja wa Mataifa 
(UNDP).

ya Ujenzi na Uchukuzi na  Janu-
ary Makamba Nishati, Rais Sa-
mia,  anatoa neno mahususi kwa 
Waziri wa Ulinzi.

“Nimemchagua kwa upekee 
mkubwa hata katika kusimamia 
usalama katika ukanda hasa ka-
tika sekta ya ulinzi, yeye anajua 
tuna askari wangapi waliopo 
DRC, Msumbiji, atamsaidia vizuri 
Mkuu wa Majeshi  katika upande 
huo.” 

HISTORIA KIUONGOZI 
Ni mwanamama wa kwanza 

kuoingoza SADC. Tangu kuan-
zishwa kwa jumuiya hiyo mwaka 
1980, Dk. Stergomena anakuwa 
Katibu Mtendaji wa sita, lakini 
wa kwanza mwanamke. Jukumu 
hilo alilimaliza Agosti 31 mwaka 
huu  na kuandika tena historia ya 
kuwa mwanamama wa kwanza 
kuongoza wizara nyeti ya ulinzi.

Katika kazi hiyo aliyoianza 
tangu mwaka 2013, awamu yake 
ilikuwa ya  muda wa kuangalia 
mafanikio na changamoto tangu 
kuanzishwa taasisi hiyo ya  ush-
irikiano mwaka 1980.

Katika uongozi wake Ka-
tibu Mtendaji huyo, alifanikisha 
mambo mengi ikiwa ni pamoja 
na kuandaliwa Mkakati wa Maen-
deleo wa  SADC Development  Vi-
sion 2050 .

Stergomena alizaliwa mwaka 
1960. Ni msomi mwenye shahada 
ya uzamili ya falsafa ya maen-

• Wa kwanza Katibu Mtendaji SADC, Wizara Ulinzi

StergoMenA tAx
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JUKWAA LA VIONGOZI

Na Mwandishi Wetu

R
AIS wa Guinea, aliyetum-
buliwa na jeshi lake,  Al-
pha Conde, alikuwa na 
jeuri  akijisifia tena kwa 

kuwaambia wanahabari kuwa 
ndiye pekee mwenye uwezo 
na msuli wa kuiongoza Guinea 
Equatorial.

Anajinasibu kuwa  hata jeshi 
haliwezi kumuondoa. Tambo 
hizo sasa ni historia, yuko nje ya 
ikulu tena kwa mtutu wa bundu-
ki na ujeuri huo  unauona kama 
upuuzi.

Conde anaondolewa kwenye 
mapinduzi ya kushtukiza ya 
kijeshi yaliyommaliza na  kumtoa 
nje ya  hatamu yake ya kuongoza 
nchi ikiwa na  utata baada ya 
kuupata uongozi uliobadilisha 
katiba. 

Chini ya mwaka mmoja baada 
ya kushinda muhula wa tatu uli-
ogubikwa na maandamano na 
ukandamizaji mkali, dhidi ya 
upinzani katika taifa hilo la ma-
gharibi mwa Afrika.

Conde,  anatumbuliwa baada 
ya kuzuiliwa na wanajeshi wa 
kikosi maalum (GFS) mnamo  
Septemba 5, saa kadhaa baada 
ya kuripotiwa kufyatuliana risasi 
kwa  karibu baina ya wanajeshi 
na walinzi kwenye  makazi ya 
rais huko Conakry.

Kamanda wa GFS Kanali Ma-
hamady Doumbouya, anathibiti-
sha kuchukua serikali kupitia 
runinga ya serikali na kuahidi 
kusimamia mabadiliko ya uon-
gozi kwa njia ya amani

Kikosi maalumu cha jeshi 
kiliingia ikulu na kumuondoa 
mkongwe huyo mwenye miaka 
83, ambaye alikuwa anaendelea 
kula kuku kwenye ikulu ya  Co-
nakry bila kufikiria kung’atuka.

 Licha ya kusema hata jeshi 
haliwezi kumundoa, kiongozi 
mpya wa kijeshi kanali Mamady 
Doumbouya, anajitokeza kwe-
nye vyombo vya habari  akiwa 
amevaa  bendera  ya Guinea , aki-
tangaza rasmi kuwa  ndiye kion-
gozi mpya wa taifa hilo.

Mapinduzi ya Guinea yameitu-
mbukiza nchi hiyo kwenye hali 
ya kukosa amani na machafuko 
yanayoichagiza jumuiya ya Uchu-
mi ya Afrika Magharibi (ECO-
WAS) kutishia kuiwekea vikwazo 
nchi hiyo inayozalisha madini ya 
bauxite kwa wingi duniani, am-
bayo yanatumiwa kutengeneza 
aluminium.

Mwaka 2010 Conde alitanga-
zwa kuwa Rais wa kwanza 
wa Guinea aliyechaguliwa 
kidemokrasia na ushindi wake 
ukaonekana kuwa umemaliza 
kiza kinene cha uongozi wa 
madikteta Sekou Toure na  
Lansana Conte, waliokaa ma-
darakani kwa miaka 50 Toure ak-
iishi Ikulu miaka 26 na Conte 24.

Conde alichaguliwa kuon-
goza kwa awamu ya pili kuanzia 
2015, lakini alizidi kuchukiwa  na 
Waguinea hasa alipolazimisha 
kufanyika mabadiliko ya katiba 
kwa kusaidiana na Russia iliyoku-
wa inamuunga mkono.

Baada ya marekebisho hayo ya 
katiba, Conde alijiingiza kwenye 

mgogoro wa kikatiba uliomwez-
esha kuwa mgombea wa urais 
kwenye awamu ya tatu, kwenye 
uchaguzi wa  Oktoba 2020 na 
kuibuka mshindi.

CONDE ALIJITIA KITANZI 
Mwanahabari Sidy Yansane, 

ambaye pia ni mchambuzi jijini 
Conakry, anasema  Conde, alijitia 
mwenyewe kitanzi , alichokipan-
da alikivuna na amejiletea mwe-
nyewe anguko lake.

 “Conde alikuwa hakubaliki, 
hata kama walimpigia kura. 
Lakini kwa awamu hii ya tatu 
alikwenda mbali alivuruga …..,” 
anasema mchambuzi huyo.

UONGOZI MPYA
Katika hotuba yake aliyoitoa 

kwa taifa karibuni, Doumbouya, 

anasema kuondolewa kwa Con-
de’ kulikuwa lazima na akaende-
lea kulaumu kuwa uongozi wake 
umehusika na umaskini nchini  
Guinea,  rushwa na ufisadi , 
uongozi mbaya na kukosekana 
maendeleo. 

Doumbouya anasema mabadi-
liko katika nchi hiyo na mifumo 
ya uongozi wa taasisi  na vyombo 
vya dola vilihitajika kwa namna 
zote.

“Mkiangalia hali za barabara 
zenu, hospitali zetu utajua kuwa 
huu ndiyo wakati wa kuamka na 
kufanyakazi. Tuamke na tulitetee 
taifa letu,” anasema  Doumbouya.

Licha ya kusema maneno hayo 
hakueleza ni lini serikali ya mpito 
itachukua nafasi yake na kuongo-
za taifa hilo, ambalo linaelezwa 
kuwa lina kazi ngumu kujiondoa 

• Ametumbuliwa kisa? Kung’ang’ania ikulu

Kanali Mahamady Doumbouya kiongozi mpya wa kijeshi wa Guinea. PICHA ZOTE: MTANDAO

Aliyekuwa Rais wa Guinea, Alpha Conde.

Mkiangalia 
hali za bara-
bara zenu, 
hospitali zetu 
utajua kuwa 
huu ndiyo 
wakati wa 
kuamka na 
kufanyakazi. 
Tuamke na 
tulitetee taifa 
letu.

kwenye mkwamo wa kiuchumi.
“Wakati huu, watu wana kila 

sababu ya kufurahia. Wanashan-
gilia kuondoka kwa Conde ,” 

Ni jambo jema  wananchi tut-
apenda kuona mambo bora yaki-
fanyika wakati huu kutoka kwa 
viongozi wa mapinduzi na suala 
la kuwa na serikali na uongozi wa 
mpito.”

Ubinafsi umekwisha. Tutawe-
ka mpango wa mpito ulio wazi 
na unaojumuisha watu wote. 
Tutaweka mfumo ambao [sasa] 
haupo,” Doumbouya anasema 
wakati akiwa amezungukwa na 
maafisa wa GFS wenye silaha 
waliojifunika bendera ya Guinea.

Kanali Doumbouya, ambaye 
anasemekana alipata mafunzo ya 
kijeshi nchini Ufaransa, anaone-
kana kuwa katika uongozi wa 
kikosi cha jeshi kilichochukua 
madaraka nchini Guinea, kwa 
jina la National Committee for 
Rally and Development (CNRD), 
inasema BBC.

WASIFU WA DOUMBOUYA
Mengi hayajajulikana kuhusu 

maisha ya utotoni ya Doum-
bouya, isipokuwa ni wa kutoka 
kabila la Malinke kama Rais Con-
de na anatoka Mkoa wa Mashari-
ki wa Kankan wa Guinea.

Alikuwa huko Forecariah, ma-
gharibi mwa Guinea, ambapo ali-
hudumu chini ya ofisi ya uchun-
guzi na huduma za ujasusi.

Doumbouya anaripotiwa ku-
soma katika chuo cha vita huko 
Paris, Ufaransa na ana  uzoefu 
wa miaka 15 wa kijeshi, ambayo 
ni pamoja na misheni nchini Af-
ghanistan, Cote d’Ivoire, Djibouti, 
Jamhuri ya Afrika ya Kati na ul-
inzi wa watu mashuhuri Israeli, 
Cyprus , Uingereza na Guinea.

Kanali huyo anasemekana 
“amekamilisha vyema” mafunzo 
ya wataalam wa ulinzi wa kiu-
tendaji katika Chuo cha Usalama 
cha Kimataifa huko Israeli, kozi 
ya mafunzo ya makamanda wa 
shule huko Senegal.

Alihudumu kama mwanajeshi 
wa kigeni yaani ‘legionnaire’ ka-
tika jeshi la Ufaransa hadi 2018, 
wakati Conde alipomtaka arudi 
Guinea kuongoza GFS, iliyoan-
zishwa mwaka huo.

HOFU DHIDI YAKE
Tangu 2018, kumekuwa na ri-

poti kadhaa kwenye vyombo vya 
habari vya Guinea zikitilia shaka 
sifa za Doumbouya.

Agosti 2021, gazeti la Friagu-
inee lilidai kwamba Dombouya 
alinyimwa uraia wa Ufaransa 
kwa sababu “mwenendo wake 
ulionekana kuwa kinyume na 
maadili na kanuni” za jeshi la 
Ufaransa. Ilihoji pia chanzo cha 
utajiri wa kanali huyo.

Wakati ikiripotiwa kuhusu mali 
kadhaa zinazodaiwa kuwa ni za 
kanali Doumbouya, Friaguinee 
liliuliza: “Ofisa huyu, ambaye an-
apokea mshahara wa chini dola 
500 ( milioni 1.6)  anawezaje ku-
jenga majengo haya yote?”

Mnamo Mei, Doumbouya ali-
kuwa miongoni mwa maofisa 25 
wa Guinea waliowekewa vikwa-
zo vya  Umoja wa Ulaya EU, kwa 
ukiukwaji wa haki za binadamu. 

Hatua iliyochukuliwa kufuatia 
uvumi wa kuzuiliwa kwa watu ka-
tika kambi ya  Dubreka maghari-
bi mwa Guinea, lakini vikwazo 
hivyo vilifutwa. Doumbouya pia 
alikuwa akipinga wizara ya ulinzi 
ya Guinea kusimamia kikosi cha 
GFS kilichoundwa na Conde.

BBC /ALJAZEERA

ALPHA CONDE

Alijidai hayupo anayetosha 
kuiongoza Guinea
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Uwanja wa Ndege Msalato kujengwa awamu 2
Na Paul Mabeja, DODOMA

SERIKALI imeingia makubaliano 
na mkandarasi wa ujenzi wa mradi 
wa kiwanja kipya cha ndege cha 
kimataifa Msalato unaofadhiliwa 
na Benki ya Maendeleo ya Afrika 
(AfDB).

Mtendaji Mkuu wa Wakala wa 
Barabara (TANROADS), Mhandisi 
Rogatus Mativila, akitoa taarifa 
fupi ya mradi wa ujenzi wa kiwanja 
hicho jana jijini Dodoma, alisema 
kitajengwa kwa awamu mbili.

“Awamu ya kwanza inahusisha 
kazi kuu mbili ambazo ni ujenzi 
wa barabara ya kuruka ndege na 
ujenzi wa majengo ikiwamo jengo 
la abiria.”

“Mkandarasi aliyepatikana kwa 

ajili ya kazi ya ujenzi wa barabara 
ya kuruka na kutua ndege ni Sino-
hydro Corporation Limited in JV 
with   M/s Beijing Sino-Aero Con-
struction Engineering Co., Ltd and 
M/s China Jiangxi International 
Economic and Technical Coopera-
tion CO.,Ltd kutoka China,” alise-
ma Mtivila.

Pia alisema awamu ya kwanza 
ya ujenzi huo itakapokamilika, ki-
wanja hicho kitakuwa na uwezo 
wa kuhudumia abiria milioni 1.5 
kwa mwaka.

“Mheshimiwa waziri, awamu 
ya pili ya mradi itatekelezwa kwa 
kutegemea mahitaji yatakayoji-
tokeza ndani ya kipindi cha miaka 
20, baada ya ujenzi wa awamu 
ya kwanza kukamilika,” alisema 

Mtivila.
Alisema AfDB, itatoa jumla ya 

Dola milioni 329.47 na Serikali ya 
Tanzania itagharamia Sh. bilioni 
127, ambapo fedha zitakazochangi-
wa na serikali ni pamoja na malipo 
ya fidia kwa wananchi watakaopi-
sha ujenzi wa mradi.

Kadhalika, alisema ujenzi wa 
kiwanja hicho utakapokamilika 
utarahisisha usafirishaji wa watu 
na bidhaa kutoka na kuingia katika 
jiji la Dodoma na kati ya Tanzania 
na nchi mbalimbali, kukuza utalii, 
uchumi na kuongeza ajira.

Naye Waziri wa Ujenzi na 
Uchukuzi, Prof. Makame Mbarawa, 
aliagiza TANROADS kuhakikisha 
inasimamia ujenzi huo ili ukami-
like kwa wakati na kwa viwango.

Alisema kukamilika kwa ujenzi 
wa uwanja huo kutawezesha ku-
tua kwa ndege kubwa kama Air-
bus pamoja na Dreamliner katika 
Mkoa wa Dodoma.

“Pia kiwanja hiki kitafungua 
fursa mbalimbali za kiuchumi 
kwa mkoa wa Dodoma, hivyo 
TANROADS mhakikishe kuwa 
mkandarasi mnamsimamia ip-
asavyo ili kumaliza kazi hii kwa 
haraka na kwa ufanisi mkubwa,” 
aliagiza.

Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge 
ya Miundombinu, Selemani Ka-
koso, alisema kitendo cha wizara 
hiyo kutiliana saini mkataba wa 
ujenzi kimejibu maswali mengi 
yalikuwa yakihojiwa na wananchi 
juu ya hatima ya uwanja huo.

Na Augusta Njoji, DODOMA

M
AMLAKA ya   Majisafi 
na Usafi wa Mazingira 
jijini Dodoma (DU-
WASA), imeanza ma-

zungumzo na Benki ya Maendeleo 
ya Afrika (AfDB) kwa ajili kufadhili 
ujenzi wa bwawa la Farkwa litaka-
lokuwa na uwezo wa kuzalisha 
maji lita milioni 128 kwa siku.

Hatua hiyo inalenga kuondoa 
upungufu wa maji uliopo kwa sasa 
wa lita milioni 37. 

Akizungumza na wahariri na 
waandishi wa habari jijini hapa 
juzi, Mkurugenzi Mtendaji wa 
Mamlaka hiyo, Mhandisi Aron Jo-
seph, alisema benki hiyo imeone-
sha nia ya kufadhili sehemu ya 
mradi huo.

“Kuanzia Septemba 13 hadi 25, 
mwaka huu tutakuwa na majadil-
iano nao (AfDB), ili wanapokwen-
da kwenye bodi yao na taratibu 
zote zinazohusu kupata fedha za 

mradi huo wenye masharti nafuu 
zinakuwa zimekamilishwa.”

“Sisi upande wetu DUWASA 
tumekamilisha masuala yote tuli-
yotakiwa kukamilisha na wizara 
ikiwamo fidia zote zilizopaswa 
kufanyika katika eneo la bwawa 
zimekamilika, kuhamisha maka-
buri na vitu vyote vilivyopaswa ku-
hamishwa tayari vimekamilishwa,” 
alisema.

Mkurugenzi huyo alisema ujenzi 
wa bwawa hilo ni juhudi za muda 
mfupi za kupata maji, ili kuondoa 
upungufu uliopo na kuhudumia 
Wilaya ya Chemba, Bahi na Cham-
wino.

“Pia kuna mradi wa Ziwa Victo-
ria ambao upo kwenye hatua ya 
kufanya upembuzi yakinifu ili ku-
hakikisha unatekelezwa kwa kutoa 
maji Ziwa Victoria kuja Dodoma,” 
alisema.

Awali, alisema mwaka 2016, 
Dodoma ilikuwa na watu chini ya 
350,000 ambao walihudumiwa na 

mamlaka hiyo na uhitaji wa maji 
ulikuwa lita milioni 48 ambayo 
yalijitosheleza, lakini baada ya 
kuongezeka kwa watu kufuatia ujio 
wa serikali, watu wameongezeka 
hadi zaidi ya 500,000 na hivyo  
mahitaji kwa sasa ni lita milioni 
103.

“Kulitokea kama tetemeko la ar-
dhi chini ya ardhi na kupunguza 
uwezo wa baadhi ya visima ku-
zalisha Mzakwe na Waziri aliingilia 
kati tukapata fedha za kuchimba 
visima vitatu vikubwa Mzakwe vy-
enye uwezo wa kuzalisha lita milio-
ni 13 na kufikia lita milioni 61.5 kwa 
siku, hali hiyo ilipunguza makali ya 
mgao kwa kuwa tulikuwa tuna uw-
ezo wa kuhudumia wananchi kwa 
saa tano sasa hivi saa 10,” alisema.

Alibainisha kuwa kwa sasa uw-
ezo uliopo katika vyanzo vyote vya 
kuzalisha maji ni lita milioni 66 
kwa siku, na mahitaji ni lita milioni 
103, hivyo upungufu ni lita milioni 
37 ndio unasababisha kuwapo na 

mgao wa maji ambapo kila eneo 
linapata mara tatu kwa wiki.

Alisema kwa sasa pia kuna 
mradi unatekelezwa wa kutoa 
maji chanzo cha Ihumwa ambapo 
visima vitano vimechimbwa ili ku-
hakikisha maeneo ya pembezoni 
Kisasa, Nzuguni, Njedengwa na 
kwasasa umefikia asilimia 90 am-
bapo serikali imeshatoa Sh. bilioni 
1.3 ili kukamilisha kabla ya Oktoba 
mwaka huu.

“Kwa Chamwino tumechimba 
visima vina uwezo wa kuzalisha 
lita milioni 15 kwa siku na uhitaji 
ni lita milioni 3, hivyo wana akiba 
ya maji ya kutumia kwa miaka 10 
ijayo,”alisema.

Aidha, alisema Chamwino ni 
miongoni mwa miji inayonufaika 
kwenye mradi wa miji 28 na fedha 
za mradi huo zitatumika kusam-
baza maji kwenye maeneo ambayo 
hayajafikiwa yanayohudumiwa 
na Wakala wa Majisafi na Usafi wa 
Mazingira Vijijini (RUWASA).

Mtendaji Mkuu wa Wakala wa Barabara (TANROADS), Mhandisi Rogatus Mativila, akizungumza kwenye hafla ya utiaji saini makubaliano kati ya Seri-
kali ya Tanzania na China kwa ajili ya ujenzi wa kiwanja kipya cha Ndege cha Kimataifa cha Msalato, jijini Dodoma juzi. PICHA: PETER MKWAVILA

Agizo shule 
ya mfano
kukamilika 
Desemba
Na Renatha Msungu, DODOMA

NAIBU Waziri wa Elimu, Sayansi 
na Teknolojia, Omar Kipanga, amea-
giza ujenzi wa Shule ya Sekondari 
ya Mfano iliyoko Iyumbu jijini Do-
doma kukamilika Desemba mwaka 
huu, ili kupokea wanafunzi wa 
kidato cha kwanza Januari 2022. 

Kipanga aliyasema hayo juzi 
alipokuwa akikagua ujenzi wa shule 
hiyo na Chuo cha Ufundi cha Kanda 
ya Kati kinachojengwa Nala jijini 
hapa.

Alisema ujenzi huo unafanywa 
na Shirika la Uzalishaji Mali la 
Jeshi la Kujenga Taifa (Suma JKT) 
kuhakikisha wanakamilisha ujenzi 
huo ili mwakani wanafunzi waanze 
kusoma.

Kipanga alisema shule hiyo ina 
gharimu Sh. bilioni 17.1.

“Tunampongeza Rais kwa ku-
jali sekta ya elimu, hii shule awali 
ilipangwa kukamilika Februari 
2022. Naagiza ikamilike Desemba 
ili ifikapo Januari mwakani ianze 
kuchukua wanafunzi wa sekondari,” 
alisema.

Aidha, alisema tangu serikali 
ilipopitisha utaratibu wa elimu bila 
malipo kuna idadi kubwa ya wa-
nafunzi wanaopata fursa ya kuan-
dikishwa shule na hivyo kuongeza 
mahitaji ya shule na vyumba vya 
madarasa.

Akitoa taarifa ya ujenzi huo, 
Naibu Kamanda wa Operesheni 
JKT, Suma Meja Geoffrey Ngole, 
alisema ujenzi ulianza Julai 2020 
na utakamilika Februari mwaka 
2022.

“Tumepokea maagizo ya Naibu 
Waziri ya kukamilika kazi ifikapo 
Desemba, tunaongeza nguvu kazi 
na tutafanya kazi usiku na mchana 
ili tumalizekwa muda uliotajwa na 
Naibu Waziri,” alisema Meja Ngole.

Alisema ujenzi huo upo katika 
sehemu tano ikiwamo jengo kuu, 
bweni la wasichana lenye uwezo 
wa kuchukua wanafunzi 500 na 
bweni la wavulana lenye uwezo wa 
kuchukua wanafunzi 500, bwalo, 
nyumba  10 za watumishi, jengo 
la utawala, nyumba za walimu, 
viwanja vya michezo na matangi 
ya maji.

Akiwa katika Chuo cha Ufundi 
Nala, Kipanga alisema kitakapoka-
milika kitakuwa na uwezo wa ku-
chukua wanafunzi 3,000 na awamu 
ya kwanza kitachukua wanafunzi 
1,500.

Alisema serikali imetoa Sh. bilioni 
17.9 na ujenzi ulianza mwezi Juni, 
mwaka huu na utachukua miezi 18 
kukamilika.

Hata hivyo, alisema lengo la 
chuo hicho ni kuwezesha vijana 
wengi kupata ujuzi,kuzalisha vijana 
wenye ujuzi wa kati.

Kipanga alisema serikali imeji-
panga kujenga vyuo vya ufundi 
katika kanda zote nchini kadri 
bajeti itakavyoruhusu.

AfDB, DUWASA wajadili 
ufadhili ujenzi wa bwawa
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Na Nebart Msokwa, MBEYA

S
ERIKALI imeombwa 
kuunda chombo ki-
moja cha kushughulikia 
migogoro ya wafan-

yakazi wote bila kujali kuwa wa-
natoka kwenye sekta ya umma 
ama binafsi ili kuondoa tofauti 
iliyopo baina ya watumishi hao.

Katibu Mkuu wa Chama cha 
Wafanyakazi wa Taasisi za Elimu 
ya Juu, Sayansi na Teknolojia, 
Ufundi Stadi, Habari na Ushauri 
(RAAWU), Winston Makere, al-
itoa ombi hilo juzi jijini hapa 
wakati wa ufunguzi wa mafun-
zo maalumu kwa viongozi na 
wawakilishi wa matawi ya cha-
ma hicho.

Alisema kwa sasa migogoro 
ya wafanyakazi wa sekta binafsi 
na wa umma inashughulikiwa 
na vyombo tofauti huku akidai 
kuwa utatuzi wa migogoro ya 
wafanyakazi wa sekta binafsi 
na waajiri wao mlolongo wao ni 
mfupi kuliko wa sekta ya umma.

Alisema endapo kitaundwa 
chombo kimoja cha kushughu-
likia, migogoro hiyo itaepukika 
na tofauti kati ya wafanyakazi 
wa sekta hizo na itakuwa inatat-
uliwa kwa haraka na kuwapun-
guzia mzigo wafanyakazi.

“Kwa sasa mtumishi wa 
umma anapokuwa na mgogoro 
wa kinidhamu na mwajiri wake 
wanapelekana kwenyeTume ya 
Utumishi wa umma, ikishindika-
na huko anakata rufani kwa Rais 
na baadaye Mahakama ya Ru-
fani, lakini wafanyakazi wa sekta 
binafsi wenyewe wanapelekana 
na waajiri wao kwenye Mahaka-
ma ya Usuluhishi na kuendelea 
kwenye mahakama zingine na 
hivyo mchakato wao ni mfupi,” 
alisema Makere.

Katika hatua nyingine alisema 
kumekuwa na tatizo la baadhi 
ya waajiri kutovitaka vyama vya 
wafanyakazi kwenye maeneo 
yao ya kazi wakiamini kuwa vy-
ama hivyo ni vya wapinzani wao 
jambo ambalo alisema ni dhana 

potofu. Alisema lengo la vyama 
vya wafanyakazi kwenye mae-
neo ya kazi ni kuweka daraja 
kati ya mwajiri na wafanyakazi 
na kwamba utaratibu huo ni 
mzuri kwenye kuongeza ufanisi 
wa kazi.

Hata hivyo, alisema baadhi 
ya taasisi za umma hazijaunda 
mabaraza na wala haziitishi ma-
baraza ya wafanyakazi jambo 
ambalo ni takwa la kisheria na 
hivyo akaiomba serikali kuzila-
zimisha taasisi hizo kutekeleza 
takwa hilo. Akifungua mafunzo 
hao, Naibu Spika Dk. Tulia Ack-
son alisema mafunzo hayo ni 
muhimu kwa viongozi hao wa 
matawi ya RAAWU kwa kuwa 
yanawasaidia kuzijua sheria za 
wafanyakazi pamoja na namna 
ya kuongoza vyama hivyo.

Aliwataka washiriki wa 
mafunzo hayo kusikiliza kwa 
makini wanachofundishwa ili na 
wao wawapelekee wenzao kwe-
nye matawi yao ili kuwa na uele-
wa wa pamoja kuhusu mambo 

hayo yanayofundishwa.
Alisema mafunzo hayo pia 

yanawasaidia wafanyakazi na 
viongozi wa vyama hivyo kuji-
andaa kustaafu vyema kutokana 
na kuwa na kipengele cha kuji-
funza utawala wa fedha pamoja 
na ujasiliamali ambao alidai 
wakijifunza watajua namna ya 
kutunza fedha na usahihi wa 
matumizi.

“Haya mengine yanayohusu 
mambo ya kisheria ninaya-
chukua na nitayafikisha kwenye 
maeneo yanayohusika ili yashu-
ghulikiwe, lakini pia wabunge 
wanaowawakilisha wafanyakazi 
kule bungeni nitakaa nao ili 
tuone namna ya kushughulikia 
mambo haya,” alisema Dk. Tulia.

Hata hivyo, aliwataka vion-
gozi wa vyama hivyo vya wafan-
yakazi kuorodhesha majina ya 
waajiri ambao hawaitishi ma-
baraza ya wafanyakazi ili hatua 
za kisheria zichukuliwe dhidi 
yao kwa maelezo kuwa wanaki-
uka sheria.

Serikali yaombwa kuunda chombo 
kushughulikia migororo wafanyakazi

Mwezi mmoja mradi wa maji ukamilike
Na Nebart Msokwa, KYELA.

SERIKALI imepewa mwezi 
mmoja kukamilisha Mradi wa 
Maji Mababu wilayani Kyela ili 
zaidi ya wananchi 5,000 wa kata 
za Mababu, Matema na Mwak-
wale, waanze kunufaika na hu-
duma hiyo muhimu.

Kiongozi wa mbio za Mwenge 
kitaifa, Luteni Josephine Mwam-
bashi, alitoa agizo hilo juzi 
baada ya kukagua mradi huo 
na kubaini kuwa wananchi wa-
naolengwa kunufaika hawapati 
huduma ipasavyo.

Alisema ujenzi wa mradi huo 
unaendelea vyema japoku-
wa kasi yake ya ujenzi bado 
hairidhishi na kuitaka serikali 
kuongeza kasi ili mpaka kufikia 
mwishoni mwa mwezi Sep-
temba uwe umekamilika na wa-

nanchi waanze kunufaika nao.
Alisema mradi huo ni mion-

goni mwa yenye faida kwa 
wananchi wa maeneo hayo 
na kwamba ni lazima serikali 
iongeze nguvu ya kuujenga ili 
ukamilike haraka.

“Nimeridhika na utekelezaji 
wa mradi huu na ukikami-
lika naamini utasaidia sana wa-
nanchi wa maeneo haya, lakini 
sasa naiagiza serikali ihakikishe 
mradi huu unakamilika mwis-
honi mwa mwezi huu, sasa hivi 
wananchi wanapata huduma, la-
kini sio kwa kiwango kinachota-
rajiwa,” alisema Mwambashi.

Akisoma taarifa ya mradi huo, 
Meneja wa Wakala wa Maji viji-
jini (RUWASA) wa Wilaya ya Kye-
la, Mhandisi Tanu Deule alisema 
mradi huo ni wa kusukuma maji 
kwa njia ya mseleleko ambao 

gharama yake ni ndogo kuliko 
inayosukumwa kwa mashine.

Alisema ulianza kuboreshwa 
mwaka 2019 baada ya kubaini 
kuwa ulikuwa unawahudumia 
wananchi wachache kuliko uhal-
isia wa mahitaji ya wananchi na 
kwamba uliwekwa jiwe la msingi 
na mbio za Mwenge za mwaka 
huo. Alisema baada ya kukami-
lika wananchi wanaonufaika 
wataongezeka kuliko wanaonu-
faika kwa sasa na kwamba kwa 
sasa mradi huo uko katika hatua 
nzuri.

Naibu Waziri wa Maji, Mhandi-
si Maryprisca Mahundi alisema 
mradi huo unatekelezwa kwa 
gharama ya zaidi ya Sh. milioni 
500 na kutokana na maagizo ya 
kiongozi wa mbio za Mwenge ki-
taifa watahakikisha wanaongeza 
usimamizi.

Alisema wataendelea kuwasi-
mamia RUWASA ili wakamilishe 
haraka kabla ya mwezi Oktoba, 
mwaka huu huku akidai kuwa 
kwa sasa wananchi wanapata 
maji kwa mgawo kutokana na 
kutokamilika.

“Tutasimamia kwa nguvu 
zote ili kuhakikisha unakamilika 
mapema na wananchi wanaan-
za kupata huduma, lakini kwa 
sasa wananchi wanapata hu-
duma japo kuwa wanapata kwa 
muda mchache na wanapata 
kwa mgawo,” alisema Mahundi.

Ukiwa wilayani Kyela, Mwenge 
wa Uhuru uliweka mawe ya 
msingi katika miradi mitatu, ku-
kagua miradi miwili na kuzindua 
kiwanda cha kukamua mafuta 
ya mawese kinachomilikiwa na 
kikundi cha watu wenye ulema-
vu katika kijiji cha Ipinda.

Wananchi 
wajitolea 
kujenga 
kilomita 2 
za barabara
Na Nebart Msokwa, MBEYA

WAKAZI wa Kata ya Iwambi, Hal-
mashauri ya Jiji la Mbeya wametumia 
nguvu zao kujenga barabara yenye urefu 
wa kilomita mbili ili kurahisisha  
mawasiliano ya barabara kati ya eneo 
lao.

Wananchi hao wameiomba serikali 
iwasaidie utaalam wa kuweka mitaro na 
makaravati ya kupitisha maji ili barabara 
hiyo idumu kwa muda mrefu na  
wameijenga barabara hiyo kwa ku-
changishana fedha kwa ajili ya kukodi 
mitambo.

Wakizungumza na na waandishi wa 
habari juzi wananchi hao walisema 
waliamua kujenga barabara hiyo baada 
ya kuona wanapata shida ya kusafiri ku-
toka katika eneo hilo kuunganisha katika 
barabara kuu.

Charles Mtagwaba, ambaye ni mion-
goni mwa wakazi wa eneo hilo alisema 
awali katika eneo hilo hapakuwa na 
barabara isipokuwa palikuwa na wigo ul-
iokuwa unatenganisha shamba la mifugo 
na maeneo ya wananchi.

Alisema baada ya wananchi kuongeze-
ka katika eneo hilo waliamua kuanza 
kulima barabara hiyo kwa kutumia 
jembe la mkono lakini walikuwa wa-
nashindwa kufanikiwa kwa sababu 
mafuriko yalikuwa yanazoa udongo na 
kusababisha makorongo.

“Baadhi ya watu huku sasa hivi wana 
magari lakini sasa barabara imeharibika, 
mafuriko yalisababisha makorongo 
mengi sasa tumeona ni vema tuchangis-
hane ili kuiboresha, sasa sisi tumeijenga 
lakini tunahitaji utaalamu kutoka seri-
kalini ili mitaro iwe ya kisasa,” alisema 
Mtagwaba.

Naye John Chigazi, alisema wamejenga 
barabara hiyo kwa kiwango cha kawaida 
na wanaiomba serikali iwasaidie kubore-
sha zaidi ikiwa ni pamoja na kuweka 
vifusi vyenye ubora na mitaro imara ya 
kitalaam.

Alisema barabara hiyo ni muhimu 
kuunganisha makazi yao na barabara 
kuu eneo la katikati ya Jiji la Mbeya 
ambako ndiko huduma nyingi muhimu 
zinapatikana.

Meneja wa Wakala wa Barabara za Mi-
jini na vijijini (TARURA) wa Jiji la Mbeya, 
Mhandisi Seleman Mziray alisema bara-
bara imo kwenye mtandao wa barabara 
wa wakala huo na kuwataka wananchi 
hao kuendelea kufuata utaratibu.

Alisema wananchi hao wanatakiwa 
wafuate utaratibu wa kuomba ili bara-
bara hiyo ianze kuhudumiwa na TARURA 
huku akiwapongeza kwa kuamua kui-
jenga.

Aliwataka kuanza mchakato wa 
kuomba barabara hiyo kwa kuanza 
na mikutano ya mitaa yao kisha wa-
wasilishe mihutasari yao kwenye kata 
kabla ya kufikishwa kwenye vikao vya 
halmashauri.

Katibu Mkuu 
wa Chama cha 
Wafanyakazi wa 
Taasisi za Elimu 
ya Juu, Sayansi 
na Teknolojia, 
Ufundi Stadi, 
Habari na Ushau-
ri (RAAWU), 
Winston Makere 
(katikati), akizun-
gumza wakati 
wa uzinduzi wa 
mafunzo maalu-
mu kwa viongozi 
na wawakilishi 
wa matawi ya 
chama hicho, 
jijini Mbeya juzi. 
Kulia ni Naibu 
Spika, Dk. Tulia 
Ackson na Mkuu 
wa Chuo cha 
Wafanyakazi 
Tanzania (OTTU), 
Hezron Kaaya.  
PICHA: NEBART 
MSOKWA
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HABARI ZAnZIBAR

 ‘Marufuku uokotaji karafuu zinazoanguka’
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

WIZARA ya Biashara na Maende-
leo ya Viwanda imepiga marufuku 
uokotaji wa karafuu zinazoanguka 
chini maarufu kwa jina la ‘mpeta’ 
baada ya kubainika kuchangia 
kuongezeka kwa vitendo vya udhal-
ilishaji wa kijinsia na kusababisha 
pia wanafunzi kutoroka shule.

Hayo yalisemwa jana katika kikao 
cha Baraza la Wawakilishi na Waziri 
wa wizara hiyo, Omar Said Shaaban, 
wakati akitoa ufafanuzi na kujibu 
swali la Mwakilishi wa Viti Maalum 
Kaskazini Pemba, Shadya Sulei-
man, aliyetaka kujua sababu za seri-
kali kupiga marufuku uokotaji wa 
karafuu zinazoanguka chini.

Alisema kumejitokeza matukio 
ya vitendo vya udhalilishaji wa ki-

jinsia kwa wanawake na watoto ka-
tika kipindi cha msimu wa mavuno  
ya karafuu na kundi hilo hujishu-
ghulisha uokotaji wa zinazoanguka 
chini.

Kadhalika alisema utafiti un-
aonyesha kwamba matukio hayo 
huongezeka katika msimu wa ma-
vuno na wanawake na watoto ndiyo 
wengi wanaojitokeza katika kazi za 
kuokota karafuu hizo.

“Mheshimiwa Mwenyekiti Wizara 
ya Biashara na Maendeleo ya Vi-
wanda imepiga marufuku uokotaji 
wa karafuu zinazoanguka chini kwa 
sababu tumefanya utafiti na kubaini 
kuwapo kwa kasi ya matukio ya ud-
halilishaji wa kijinsia na watoto ku-
toroka shule,” alisema.

Aidha aliwataka wakulima wa 
karafuu kuongeza bidii kuhakikisha 
kwamba wanapata karafuu daraja 

la kwanza ili kupata kipato kikubwa.
Alisema kazi ya kupata karafuu 

daraja la kwanza masharti yake 
wakulima wengi wa karafuu wa-
nayafahamu ikiwamo kuanika vi-
zuri karafuu hizo na kukauka.

“Tunawaomba wakulima wetu 
kuhakikisha wanapata daraja la 
kwanza la karafuu ambapo mashar-
ti yake kukauka vizuri na kuzisafi-
sha taka zote,” alisema.

Serikali sasa kuimarisha 
mitaala vyuo vya ufundi
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

W
IZARA ya Elimu na 
Mafunzo ya Amali 
Zanzibar imesema 
imejipanga kuima-

risha mitaala ya vyuo vya amali 
(ufundi), ili kwenda na wakati na 
mahitaji ya soko la ajira lilioko 
hivi sasa kwa vijana kujiajiri.

Hayo yalisemwa jana katika 
kikao cha Baraza la Wawakilishi 
na Waziri wa wizara hiyo, Simai 
Mohamed Said, wakati akijibu 
swali la Mwakilishi wa Jimbo la 
Pandani, Profesa Omar Fakih 
Hamadi, aliyetaka kujua mikaka-
ti ya wizara katika kuboresha 
vyuo vya amali.

Waziri huyo alisema wizara 
anayoiongoza imejipanga vizuri 

kuona kwamba mitaala ya vyuo 
vya amali inaboreshwa kwa 
kuongeza masomo zaidi yenye 
mahitaji ya soko.

Alisema mafunzo ya aina 17 
yanatolewa na vyuo vya amali 
vilivyoko Mkokotoni, Mwanak-
werekwe kwa Unguja na kwa 
Pemba ni vitongoji vya Daya.

Alisema mafunzo ya uvuvi 
wa kilimo cha mwani tayari 

yameanza kutolewa kufuatilia 
kuwapo kwa mipango ya kujeng-
wa kwa kiwanda cha kusarifu  
na kuongeza thamani ya zao 
hilo.

Aidha, alisema majengo ya 
maabara ya kusindika mazao 
ya baharini na mboga tayari ya-
mejengwa ikiwa ni sehemu ya 
mradi wa ushirikiano na Serikali 
ya India.

Waziri wa Biashara na Maendeleo ya Viwanda, Omar Said Shabani, akijibu swali katika kikao cha Baraza la Wawakilishi Chukwani, nje ya 
Mji wa Zanzibar jana. PICHA: RAHMA SULEIMAN

Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

KUKOSEKANA kwa watembeza watalii 
wazawa kumesababisha kazi hiyo 
visiwani Zanzibar kufanywa na raia 
wa kigeni (wazungu) baada ya kuko-
sekana kwa wazawa wenye kufahamu 
vizuri baadhi ya lugha zinazotumiwa na 
watalii.

Hayo yalisemwa jana katika kikao 
cha Baraza la Wawakilishi na Waziri wa 
Utalii na Mambo ya Kale, Lela Mussa 
Mohamed, wakati akijibu swali la Mwak-
ilishi wa Jimbo la Mkwajuni, Sulubu 
Kidongo, aliyetaka kujua sababu ya 
wageni kutembeza watalii kazi ambayo 
awali ilitakiwa kufanywa na wazalendo.

Alisema sheria ya watembezaji watalii 
imetoa ruhusa kwa kampuni zinazoleta 
watalii nchini kuwatumia wageni kwa 
ajili ya kutoa maelezo kwa watalii kwa 
lugha inayofahamika zaidi.

Alisema suala hilo limejitokeza katika 
siku za hivi karibuni kwa kundi la watalii 
kutoka Russia waliofika nchini na wa-
tembezaji watalii wa kigeni walilazimika 
kutoa ufafanuzi kwa wageni katika mae-
neo waliyotembelea kwa lugha yao.

“Mheshimiwa Mwenyekiti ni kweli 
yapo makundi ya watalii wanaotem-
belea nchini katika vivutio mbalimbali 
hulazimika kuwaruhusu watembezaji wa 
kigeni kutoa ufafanuzi wa taarifa kwa 
lugha fasaha wanayoitumia na kutoa 
mfano watalii kutoka Russia waliruhusi-
wa kuwatembeza watalii hao,” alisema. 

Lugha 
kikwazo kwa 
watembeza 
watalii 

Hayo yalisemwa jana 
katika kikao cha Baraza 
la Wawakilishi na Waziri 
wa Utalii na Mambo ya 
Kale, Lela Mussa Moham-
ed, wakati akijibu swali 
la Mwakilishi wa Jimbo 
la Mkwajuni, Sulubu Ki-
dongo, aliyetaka kujua 
sababu ya wageni kutem-
beza watalii kazi ambayo 
awali ilitakiwa kufanywa 
na wazalendo.
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MATANGAZO MCHANGANYIKO

TAHADHARI: Wasomaji wanatakiwa kuuliza na kuchukua ushauri sahihi kabla ya kutuma fedha, au kuingia katika gharama yoyote kati yake na mtangazaji 

THE GUARDIAN LIMITED hawatahusika kwa malipo au manunuzi yoyote kati ya muuzaji na mnunuaji kwa matangazo yaliyochapishwa katika gazeti hili.
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habari kimataifa

Dunia yashuhudia 
joto kali kufikia 
nyuzi 50

 ‘Karibu tena shule’ ni ujumbe uliopo kwenye wigo wa Shule ya PS 245 Brooklyn, jijini New York nchini Marekani, huku wa-
toto wakiwasili shuleni kwa kusindikizwa na wazazi wao, juzi. Shule za umma zimefunguliwa na kuwarudisha mamilioni ya 
wanafunzi jijini humo, baada ya kufungwa kwa kipindi kirefu kutokana na corona. PiCha: aP

London, UINGEREZA

DUNIA inaendelea kushuhudia joto kali 
kila mwaka wakati joto likifikia nyuzi joto 
50 ikiwa ni ongezeko mara mbili, tangu 
miongo minne kupita.

Ripoti hiyo ni kwa mujibu wa utafiti wa 
BBC. Pia sasa ni tukio ambalo hutokea 
katika maeneo mengi zaidi duniani kuliko 
hapo awali, haijawahi kutokea.

Kati ya mwaka 1980 na mwaka 2009, 
kiwango cha joto kilipita selsiasi 50 
karibu siku 14 kwa mwaka kwa wastani 
na siku hizo zikaongezeka hadi 26 kwa 
mwaka kati ya 2010 na 2019. 

Katika kipindi hicho hicho, joto kiwango 
cha selsiasi 45 na zaidi likashuhudiwa 
kwa wastani wa wiki mbili za ziada kwa 
mwaka. Ongezeko hilo linahusishwa kwa 
asilimia 100 na uchomaji wa makaa ya 
mawe,” alisema Dk. Friederike Otto, mwa-
nasayansi anayeongoza katika utafiti wa 
hali ya hewa.

Pia kuna uwezekano wa joto kuwa kali 
zaidi kuongezeka.

Joto kali linaweza kuwa hatari kwa 
mwanadamu na uasilia na kusababisha 
matatizo makubwa katika majengo, bara-
bara na mifumo ya umeme.

Joto la nyuzi 50 hutokea sana katika 
maeneo ya Mashariki ya Kati na Ghuba.

Baada ya joto kuvunja rekodi ya 
nyuzijoto 48.8 za selsiasi huko Italia na 
nyuzi 49.6 huko Canada, msimu huu wa 
joto, wanasayansi wameonya kwamba 
siku za kuwa na nyuzi joto zaidi ya 50 
zitaongezeka katika sehemu zingine 
isipokuwa ikiwa tutasitisha uzalishaji wa 
nishati ya mkaa ya mawe.

   BBC

kigali sasa usafiri 
mjini kati ni baiskeli 
Kigali, RWANDA

MJI wa Kigali umeanzisha 
aina mpya ya kusafiri mjini 
humo kwa kutumia baiskeli 
ikiwa ni juhudi za Rwanda za 
kukabiliana na uchafuzi wa 
mazingira, kupunguza hewa 
ya kaboni katika miji na vituo 
vya miji inayokua.

Wasafiri watatumia baiskeli 
hizo kwa kupokezana katika 
mji mkuu Kigali kwa bei ya 
chini, ikilinganishwa na usa-
firi mwingine wa mjini.

Mjini Kigali, Mtaa wa Rem-

era baiskeli nyingi zenye rangi 
ya kijani na njano zimeegesh-
wa katika kila kona ya bara-
bara.

Wakazi wa mji huo wanapa-
kua maombi maalumu kwe-
nye ‘Play Store’ ya simu zao, ili 
kutumia baiskeli, alieleza kija-
na wa kike ambaye amekuwa 
akitoa maelezo kwa wapita 
njia wanaoshuhudia jinsi ya 
matumizi ya baiskeli hizo.

Kuna vituo 13 vya baiskeli 
mjini Kigali ambako pia kuna 
barabara maalumu za kue-
ndeshea baiskeli. 

Mtaa wa Remera karibu na 
uwanja wa mpira kuna vituo 
vingine na baadhi wameanza 
kutumia baiskeli hizi.

Kwa mjibu wa kampuni 
ya ‘Gura Ride’ inayosimamia 
mpango huo anayetaka bais-
keli anaichukua katika kituo 
kilicho karibu na kisha shu-
ghuli zake kuiweka kwenye 
kituo kingine kilicho karibu 
na mwisho wa safari yake.

Hata hivyo kikwazo kili-
chopo ni kwamba bado kuna 
barabara chache za kue-
ndeshea baiskeli mjini Kigali, 

pia milima iliyopo.
Wahusika wana majibu kwa 

vikwazo hivyo, Jerry Nday-
ishimiye ni ofisa wa GuraRide:

Meya wa Jiji la Kigali, Pu-
dence Rubingisa, amesema 
lengo kubwa la mradi huu ni 
kukabiliana na uhalibifu wa 
mazingir, tunataka usafiri un-
aotusaidia kulinda uchafuzi 
wa mazingira, kusafiri bila ku-
tumia magari, tutakaposafiri 
kwa kutumia baiskeli itakuwa 
faida kubwa kwa afya zetu 
kwa kupata hewa safi.’’

  BBC

Mafuriko yaua 
nchini Sudan
Khartoum, SUDAN

MAFURIKO baada ya mvua kubwa 
kunyesha yamesababisha vifo vya watu 
zaidi ya 80 na kuharibu maelfu ya ny-
umba, ofisa wa Sudan amesema juzi.

“Jumla ya watu 84 wameuawa na wen-
gine 67 wamejeruhiwa katika majimbo 
11 ya Sudan tangu kuanza kwa msimu 
wa mvua,” amesema Abdel Jalil Abdel-
reheem, msemaji wa Baraza la kitaifa la 
Ulinzi wa Raia Sudan.

Vifo hivyo vilitokana na watu kuzama 
majini, umeme na kuanguka kwa nyumba, 
alielezea. Baadhi ya nyumba 8,400 zime-
dondoka na zaidi ya 27,200 zimeharibiwa 
kote nchini.

Mvua kubwa hunyesha Sudan kati ya 
mwezi wa Juni na Oktoba na nchi hiyo 
inakabiliwa na mafuriko makubwa kila 
mwaka ambayo huharibu mali, miundom-
binu na mazao. Umoja wa Mataifa (UN), 
unakadiria kuwa mvua hizo kubwa na 
mafuriko zimeathiri watu 102,000 tangu 
Julai.

Karibu vijiji 50 vimesombwa na maji 
Kusini mwa Sudan na kusababisha watu 
65,000 kukosa makazi, ikiwamo wakim-
bizi wa Sudan Kusini ambao kambi yao 
imekumbwa na mafuriko.

Mwaka jana, mvua ziliilazimu mamlaka 
ya Sudan kutangaza hali ya hatari ya 
miezi mitatu na ziliathiri watu wasio-
pungua 650,000 na kuharibu zaidi ya 
nyumba 110,000.

    RFI

New York, MAREKANI

DUNIA iko katika hali mbaya kutokana 
na watetezi wa haki za binadamu kuwa 
walengwa katika visa mbalimbali. 

Mwaka jana, wanaharakati 227 wa 
mazingira waliuawa. Haya ni kulingana 
na ripoti ya Shirika la Kimataifa la Global 
Witness.

Mashambulio hayo kila wakati yana-
husishwa na visa vya unyonyaji mwingi 
wa maliasili na yamekithiri katika ukan-
da wa Amerika Kusini.

Colombia, inashikilia rekodi ya 
kusikitisha ya mauaji ya watetezi wa 
mazingira na 65 waliuawa mwaka jana. 

Wengi walilaani unyonyaji mkubwa 

wa maliasili katika maeneo ambayo 
makundi yenye silaha mara nyingi yana-
dhibiti. Watu wa asili wanalengwa hasa 
na mashambulizi hayo.

Louis Wilson, msemaji wa shirika lisilo 
la kimataifa la Global Witness, anaelezea 
kuwa “jamii za watu wa asili zinaathiri-
wa hasa katika nchi kama Colombia kwa 
sababu wao ni wasimamizi wa ardhi na 
wana ulinzi mdogo wa kisheria katika 
nchi kama Colombia. “

Amerika Kusini, kama vile Asia au 
Afrika, wanaharakati wa mazingira wa-
nauawa na idadi kubwa ya kesi, hakuna 
haki yoyote inayotendeka.

Itakumbukwa kwamba mwaka 2017 
zaidi ya wanaharakati 200 wa mazingira 

waliuawa. Mauaji hayo yaliyofadhiliwa 
na serikali yakihusishwa na miradi mi-
kubwa iliyo na faida kutoka kampuni 
kubwa ikiongezeka.

“Wakati mahitaji ya bidhaa hizi duni-
ani yakiongezeka, kuna kinyang’anyiro 
miongoni mwa wafanyabiashara kuji-
patia kiasi kikubwa cha ardhi wanacho-
hitaji ili kupanda mazao hayo,” alisema 
Ben Leather, mtetezi mwandamizi ku-
toka Global Witness. 

Leather alisema pale watu wanapo-
simama kudai haki zao na kutaka maz-
ingira yao yalindwe, wananyamazishwa 
kikatili.

   RFI

Wanaharakati 227 wauawa duniani 2020



Cavani panCha Man United
MANCHESTER, England 

NI muendelezo wa kukosekana 
kwa Edinson Cavani kwenye kikosi 
cha Manchester United, kwani ma-
jeraha yameendelea kumuweka nje 
na sasa anatarajiwa kukaa kwa wiki 
moja au zaidi.

Kwa mujibu wa kocha Ole Gunnar 
Solskjaer akinukuliwa na vyombo vya 
habari vya England, baada ya mche-
zo, dhidi ya Newcastle United kwe-
nye Ligi Kuu England, Cavani alipata 
jeraha dogo kwenye mazoezi kabla 
ya mchezo huo na hivyo atakua nje 
ya uwanja kwa muda wa angalau wiki 
moja.

Na jana Jumanne aliukosa mchezo 

wa Ligi ya Mabingwa Ulaya, dhidi ya 
Young Boys ya Uswisi.

Na kwa mujibu wa Sky Sport, Solsk-
jaer anatarajia kumtumia Cavani raia 
wa Uruguay kuanzia wiki inayokuja 
na hiyo ikitegemeana na hali yake 
kama itatengamaa haraka.

Cavani amekuwa akisumbuliwa na 
majeraha ya mara kwa mara na haku-
wa na muda mwingi wa kucheza hapo 
Old Trafford tangu alipowasili kutoka 
kule PSG.

Licha ya kwamba aliifungua Man 
United mabao muhimu katika mechi 
muhimu, lakini hakupata dakika za 
kutosha za kucheza kutoka na kuwa 
majeruhi.
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MADRID, Hispania

U
CHUNGUZI wa kimatibabu ulio-
fanywa juzi, umethibitisha kuwa Ga-
reth Bale ameumia kwenye nyama 
ya mguu wa kulia na atakuwa nje ya 

uwanja kwa muda mrefu.
Bale alipata jeraha hilo katika mazoezi ya 

mwisho ya Real Madrid huko Santiago Ber-
nabeu, Jumamosi kabla ya mechi yao, dhidi ya 
Celta Vigo Jumapili waliyoshinda kwa mabao 
5-2, kwenye Ligi Kuu Hispania, LaLiga.

Picha zilisambazwa zikimuonyesha raia 
huyo wa Wales akijikongoja na bandeji iliyo-
fungwa, kwenye paja lake la kulia baada ya 
mazoezi.

Jeraha la mshambuliaji huyo limekuja waka-
ti mbaya zaidi kwa Real Madrid, ikizingatiwa 
ratiba ngumu ya ‘Los Blancos’ hao kabla ya 
mapumziko yajayo ya mechi za kimataifa.

Real Madrid ina michezo sita katika wiki tatu 
zijazo, pamoja na michezo minne kwenye La-
Liga na mechi mbili za Ligi ya Mabingwa Ulaya.

Kadri Bale umri unavyozidi kusonga mbele 
amekuwa akiumia zaidi na zaidi kutokana 
na majeraha, akiugua mara tatu msimu wa 
2020/21, akiwa kule Tottenham Hotspur.

Alikuwa nje kwa jumla ya siku 40 kwa shida 
ya goti, kisha siku 10, kwa sababu ya ugonjwa 
na siku 18 zaidi, kwa sababu ya jeraha lingine 
la misuli na sasa anakadriwa atakuwa nje kwa 
miezi kadhaa.

Bale Majanga 
tena Real 
MadRid

Jumatano Septemba 15, 2021%%%%

%%%%%



Cavani panCha Man United
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LONDON, England 

NYOTA wa West Ham United, Declan Rice, atazi-
ingiza kwenye mbio za farasi mmoja, Manchester 
City na majirani zao wa jiji moja, Manchester United 
katika usajili ujao baada ya kumkosa kipindi cha diri-
sha la majira haya ya joto, kwa mujibu wa Daily Mail.

Klabu hizo za Manchester zote zinahitaji kiungo 
mkabaji na rada zao zilikuwa kwa Rice ambaye kla-
bu yake ilimwekea ngumu. 

Pengine United walipaswa kumsajili kiungo wa 
hulka hiyo kwenye dirisha lililofungwa, lakini haiku-
wa hivyo, City walipunguza kasi baada ya nahodha 
wao, Fernandinho kuongeza mkataba wa mwaka 
mmoja.

Mambo yatakua tofauti kwenye dirisha kubwa la 
usajili msimu ujao, na tayari klabu yake inayotumia 

Uwanja wa London, imeshaweka wazi dau la Rice 
ambalo ni pauni milioni 100.

West Ham waliweka wazi kuwa hawatomuuza 
Rice kwa dau lolote chini ya pauni milioni 100. 

Licha ya kiungo huyo kugoma kusaini mkataba 
mpya na West Ham, bado amebakiwa na miaka mi-
tatu kwenye mkataba wake wa sasa.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Rice anaamini ‘Wag-
onga Nyundo’ hao wa London walimwekea mazin-
gira magumu ya yeye kusajiliwa msimu huu na hivyo 
hatosaini mkataba wowote mpya na klabu hiyo, 
kwani anataka kujiunga na klabu nyingine kubwa 
zaidi.

Na Man City na United ndizo zenye nafasi kubwa 
zaidi kupata saini ya nyota huyo na hivyo ripoti hiyo 
inadai kwamba, zitapigana vikumbo kuwania saini 
yake kipindi kijacho cha dirisha la usajili.

RiCe kUzigonganisha Man City, United

BaRCelona 
kUMkosa 
BRaithwaite 
hadi 2022

BARCELONA, Hispania 

B
ARCELONA imethibitisha kwamba, mshambuliaji 
wake, Martin Braithwaite, atafanyiwa upasuaji wa 
goti na hiyo itamfanya kukosa mechi zote za kip-
indi kilichobaki cha mwaka huu wa 2021.

Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30 raia wa Den-
mark aliomba kutolewa nje kwenye mchezo wa Barcelona 
wa ushindi wa 2-1 dhidi ya Getafe mwezi uliopita kwenye 
Ligi Kuu baada ya kupata maumivu ya goti na alikosa kui-
chezea nchi yake kwenye mechi za kimataifa.

Braithwaite awali alionekana kwamba, maumivu hayo 
ni ya muda mfupi, lakini Barca imethibitisha kwamba ata-
fanyiwa upasuaji ili kuweza kurekebisha goti lake.

“Martin Braithwaite ameumia goti la kushoto na sasa 
atalazimika kufanyiwa upasuaji,” ilisema taarifa ya klabu 
hiyo.

“Raia huyo wa Denmark atafanyiwa upasuaji kwa siku 
zijazo. Klabu itakuwa ikitoa taarifa hali itakavyokuwa 
ikiendelea.”

Taarifa zaidi zinaeleza kwamba, Braithwaite hatarudi 
uwanjani kwa kipindi kilichobaki cha mwaka huu, kitu 
ambacho kitaiacha miamba hiyo ya Catalunya na uhaba 
wa mshambuliaji.

Ikimbukwe kuwa tayari Barcelona imewatoa Lionel 
Messi na Antoine Griezmann katika siku ya mwisho ya ku-
fungwa kwa dirisha la uhamisho.

Braithwaite amefunga mabao saba katika mechi 42 kwe-
nye mashindano yote na ‘Blaugrana’ hao msimu uliopita, 
kabla ya kufunga mara mbili kwenye mchezo wa ufunguzi 
wa LaLiga wa ushindi dhidi ya Real Sociedad.



Pogba kuongeza mkataba
KIUNGO wa kati wa Ufaransa, Paul Pogba mwenye 

umri wa miaka 28, ambaye amehusishwa na uham-
isho wa kujiunga na PSG na Real Madrid, anaelekea 
kuongeza mkataba katika klabu ya Manchester United 
baada ya Cristiano Ronaldo kurudi Old Trafford. 
(Athletic)

bellingham euro mil. 100
KLABU ya Borussia Dortmund ilikuwa inataka euro 

milioni 100 ili kumruhusu kiungo wake wa kati mwe-
nye umri wa miaka 18, Jude Bellingham kuondoka, 
huku klabu za Manchester City na Liverpool zikidaiwa 
kuonyesha nia ya kutaka kumsajili mchezaji huyo wa 
England.(Bild)

rice awekewa bei
WEST Ham imemwekea bei ya nyota wao, Declan 

Rice mwenye umri wa miaka 22, ya pauni milioni 
100 ili kumuuza kiungo huyo wa England. (football.
london)

mount kuPewa mkataba
CHELSEA inajiandaa kumpa mkataba mpya kiungo 

wa England, Mason Mount hatua ambayo huenda 
ikamfanya mshahara wake kuongezeka hadi kufikia 
pauni 150,000 kwa wiki. (90min)

tuanzebe kubaki Villa
NYOTA wa zamani wa Manchester United na 

England, Axel Tuanzebe mwenye umri wa miaka 23, 
anataka kuufanya uhamisho wake wa mkopo katika 
klabu ya Aston Villa kuwa wa kudumu. (Sun)

bayern yamtaka werner
KLABU ya Bayern Munich inataka kumsajili 

mshambuliaji wa Ujerumani na Chelsea, Timo Werner 
mwenye umri wa miaka 25, katika dirisha la usajili la 
Januari. (Football Insider)

lingard atajwa leicester
LEICESTER City ina nia ya kumsajili kiungo wa 

Manchester United na England, Jesse Lingard mwenye 
umri wa miaka 28. (Fichajes)

chelsea na mabeki inter
CHELSEA inawanyatia mabeki wa Inter Milan, Ales-

sandro Bastoni mwenye miaka 22 na raia wa Slovakia, 
Milan Skriniar, 26. (Mediaset)

sPurs yajitosa kwa kassie
TOTTENHAM Hotspur, imewasilisha ofa ya kumsajili 

kungo wa kati wa AC Milan, Franck Kessie mwenye 
umri wa miaka 24, ingawa haijulikani iwapo Spurs 
itawasilisha ombi hilo Januari kumsajili nyota huyo wa 
Ivory Coast .(Calciomercato)

gouiri awaniwa liVerPool
LIVERPOOL imeonyesha nia ya kutaka kumsajili 

straika wa Nice, Amine Gouiri, huku kocha, Jurgen 
Klopp akionyeshwa kuvutiwa zaidi na nyota huyo wa 
Ufaransa mwenye umri wa miaka 21. (Fichajes)

arsenal yamtaka isak
ARSENAL ni moja ya Klabu za Ligi Kuu England zi-

nazomwania straika wa Sweden, Alexander Isak mwe-
nye umri wa miaka 21. (Fichajes via FourFourTwo)

zisikuPite
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dondoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

PARIS, UfARAnSA

M
AURICIO Pochettino 
amebainisha kwamba, 
hana maneno mengi ya 
kuzungumza linapokuja 

suala la kumwelezea Lionel Messi, 
lakini amesema mshindi huyo mara 
sita wa Ballon d’Or, ameshazoea 
mazingira ya Paris Saint-Germain 
na leo ataanza kwenye mchezo wa 
Ligi ya Mabingwa Ulaya kwa klabu 
hiyo.

PSG ilimsajili Messi Agosti baada 
ya sheria za kifedha kuibana Barce-
lona, hivyo kushindwa kuendelea 
naye, na hadi sasa ameichezea daki-
ka 24 timu yake hiyo mpya kwenye 
mchezo wa ushindi wa Ligi Kuu 
Ufaransa, Ligue 1, dhidi ya Reims 
kabla ya mapumziko ya mechi za 
kimataifa.

Messi, ambaye ameshinda taji la 
Ligi ya Mabingwa Ulaya mara nne 
akiwa na Barcelona, leo, Jumatano 
ataanza kuichezea PSG kwa mara 
ya kwanza kwenye mashindano 
hayo dhidi ya Club Brugge, na Po-
chettino ameiambia UEFA.com 
kwamba, nyota huyo amejiandaa 
vizuri.

Wakati alipoulizwa anawezaje 
kumwelezea raia mwenzake huyo 
wa Argentina, Pochettino alisema: 
“Mimi sio mtu sahihi kumwelezea 
yeye. Kuna watu wengi ambao 
wana maneno mapana ya kumu-
elezea yeye kwa kile Leo [Messi] 
anachostahili.

“Mara zote anachukuliwa kama 
mmoja wa wachezaji bora zaidi 
duniani. Tangu ametua hapa, am-
ezoea haraka sana mazingira na 
amekuwa akijifua vema kabisa, aki-

jaribu kuwa kwenye ubora wa juu 
zaidi na naamini muda mfupi tu 
atakuwa kule anakotaka.

“Sikufikiria kwamba, ingeweze-
kana (asaini kwetu sisi), na wakati 
nafasi ilipojitokeza kila kitu kilik-
wenda haraka, na kuna timu am-
bayo isingeweza kumuacha. 

“Hata hivyo, kuna uhusiano, wote 
mimi na yeye ni Waargentina, wote 
ni mashabiki wa klabu ya nyum-
bani ya Newell’s (Old Boys), wote 
tunatoka mji mmoja wa Rosario.

“Nimekuwa navutiwa naye kwa 
muda mrefu sana wakati nilipoku-
wa nakabiliana naye kama mpin-
zani, sasa kuwa naye kwenye kikosi 
kimoja kwa hakika ni jambo zuri 
sana kwangu. 

“Tuna matumaini wote wawili 
tutakuwa na nafasi nzuri ya kufikia 
mafanikio ambayo tunayataka.”

   Tuna matumaini wote wawili tutakuwa na 
nafasi nzuri ya kufikia mafanikio tunayotaka...

habari michezo
Jumatano Septemba 15, 2021

Messi yupo tayari kwa 
uefa leo - pochettino



Na Faustine Feliciane

UONGOZI wa klabu ya Yanga ume-
thibitisha kupatikana kwa Hati za Uham-
isho za Kimataifa (ITC) za wachezaji 
wake, Fiston Mayele, Shaban Djuma na 
Khalid Aucho, lakini hawataweza kuwa-
tumia kwenye hatua ya awali ya Ligi ya 
Mabingwa Afrika.

Akizungumza na Nipashe Mwenyekiti 
wa Kamati ya Mashindano ya klabu hiyo, 
Rodgers Gumbo, alisema tayari wamepa-
ta ITC za nyota hao, lakini hawaruhusiwi 
kuwatumia kwa sasa katika hatua ya awa-
li na hatua ya pili.

“Kwa mujibu wa kanuni na taratibu za 
CAF (Shirikisho la Soka Afrika), wacheza-
ji hawa hata pale watakapopitishwa ras-

mi, hatuwezi kuwatumia kwenye hatua 
hii labda mpaka hatua ya makundi kama 
tutafanikiwa kufika,” alisema Gumbo.

Alisema Wanayanga watulie viongozi 
wanaweka mikakati kuhakikisha timu 
hiyo inafanya vizuri na kufika hatua ya 
makundi kama walivyojiwekea mipango 
yao.

“Tuna mechi mbili ama tatu muhimu 
mbele yetu kabla ya kufika hatua ya 
makundi, tuna mchezo wa marudiano 
dhidi ya Rivers ya Nigeria, tumepoteza 
hapa nyumbani, lakini hii si sababu au 
tiketi ya  kuamini kuwa tumetoka. Tuna 
dakika nyingine 90 ugenini, tumeshaan-
za kujipanga nazo baada ya mchezo ule 
wa kwanza kumalizika,” alisema Gumbo.

Alisema kamati yake inafanya kazi kwa 

karibu na uongozi na benchi la ufundi 
kuhakikisha mambo yanaenda sawa 
kuelekea kwenye mchezo wa marudiano 
utakaochezwa Septemba 19, mwaka huu 
nchini Nigeria.

“Tayari kuna watu wameenda Nige-
ria kuandaa mazingira mazuri kwa ajili 
ya timu, na kikosi tunatarajia kiondoke 
kati ya kesho au keshokutwa Ijumaa, tu-
naamini mambo yote yataenda sawa,” 
aliongeza kusema Gumbo.

Yanga iliangukia pua kwenye mchezo 
wa kwanza dhidi ya Rivers United baada 
ya kukubali kipigo cha bao 1-0 nyumbani, 
matokeo hayo yanaifanya Yanga sasa 
kwenda kusaka ushindi wa aina yoyote 
kuweza kufuzu hatua ya pili ya michuano 
hiyo mikubwa kwa ngazi ya klabu Afrika.

Waliokosa iTC Yanga 
kuanzia makundi CaF

habari michezo
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Na Adam Fungamwango

HATIMAYE Kocha Msaidizi wa Simba, 
Selemani Matola, ambaye kwa muda 
mrefu hakuwa kwenye kikosi hicho kuto-
kana na kwenda masomoni, amerejea na 
kuungana na kikosi hicho kilicho kam-
bini jijini Arusha kwa ajili ya maandalizi 
ya msimu ujao wa mashindano ndani na 
kimataifa.

Mratibu wa timu hiyo, Abbas Ally, jana 
alisema Matola ameungana na kikosi hi-
cho juzi, na kuwakuta Kocha Mkuu Di-
dier Gomes na Msaidizi mpya wa timu 
hiyo, Thierry Hitimana.

“Kwa sasa kambi imekamilika, wale 
wachezaji waliokuwa kwenye timu ya 
taifa, wote wamewasili kambini, sasa 
tuna wachezaji wote 32 tuliowasajili 

msimu huu. Halafu tuna makocha wote 
watatu, hata Matola ambaye alikuwa 
masomoni, naye ameshawasili kambini 
kuungana na wenzake, Kocha Mkuu 
Gomes na Msaidizi Hitimana. Sasa hapa 
kila kitu kiko vizuri,” alisema mraribu 
huyo.

Alisema kwa sasa wanaendelea na 
mazoezi, na hata wakicheza mechi za 
kirafiki hazitokuwa na mashabiki wow-
ote ili kuwapa uhuru wachezaji kufanya 
kile ambacho kocha anakihitaji, pamoja 
na kurekebisha makosa.

“Tumekataa mashabiki kwenye ma-
zoezi na mechi zetu ili wachezaji wawe 
na umakini. Hiki ni kipindi cha maandali-
zi ya msimu. Makocha wanataka kuanga-
lia nini wanakitengeneza, tuna malengo 
makubwa sana msimu huu. Msimu uli-

opita tuliishia robo fainali kwenye Ligi ya 
Mabingwa Afrika, safari hii tunataka ku-
fika nusu. Tumepata ubingwa na Kombe 
la FA, lakini tulilikosa Kombe la Mapin-
duzi. Sasa haya ni maandalizi muhimu 
ambayo hatutaki kuyafanyia mchezo.

“Unajua wachezaji nao ni binadamu, 
kukiwa na mashabiki nao wanakuwa na 
mihemko, siunajua Simba ina mashabi-
ki wengi sana, hatutaki kuwaondoa 
wachezaji kwenye umakini hasa wakati 
huu wa mazoezi ya kuandaa msimu 
mpya,” alisema.

Matola alikuwa anasomea ukocha ili 
kupata Leseni B ya ukocha, itakayom-
wezesha kukaa kwenye benchi la timu 
hiyo kama kocha msaidizi msimu ujao 
wa ligi.

Matola aungana na Hitimana, Gomes

Na Saada Akida 

KOCHA Msaidizi wa Azam FC, 
Vivier Bahati, amesema wanaen-
delea walipoishia kuhakikisha 
wanafanya vizuri  dhidi ya Hor-
seed SC ya Somalia kwenye mch-
ezo wa marudiano wa Kombe la 
Shirikisho barani Afrika.
Akizungumza na gazeti hili 
jijini Dar es Salaam jana, Bahati 
alisema hawajamaliza mechi 
na wanahitaji kupambana zaidi 
kushinda katika mchezo huo wa 
marudiano.
Alisema hawabweteki kwa 
matokeo ya mechi iliyopita na 
kuona tayari wamemaliza kwa 
kuwa wanatambua mchezo wa 
marudiano hautakuwa rahisi 
kwao.
“Mechi hii ya marudiano itakuwa 
ya ushindani na ugumu kuliko ya 
kwanza kwa sababu tunaenda 
kukutana kila mmoja wetu ana-
fahamu mbinu za mwenzake,” 
alisema Bahati.
Azam FC watakuwa ugenini 
katika mchezo huo wa marudi-
ano utakaopigwa katika Dimba 
la Azam Complex, Chamazi nje 
kidogo ya Jiji la Dar es Salaam 
badala ya Uwanja wa Uhuru 
kama ilivyotangazwa awali.

Azam kuwakomalia
Wasomalia Chamazi

Msemaji wa Ruvu Shooting, Masau Bwire (mbele), akiwa amevalia barakoa ya Simba wakati wa kutoa heshima za 
mwisho kwa mwili wa marehemu wa aliyekuwa Mjumbe wa Kamati ya Utendaji ya Simba, Zacharia HansPoppe, juzi, 
jijini Dar es Salaam. MPIGAPICHA WETU 

Yosso wenye vipaji 
waitwa kliniki Moro
Na Paulina Chimeledya, TU-
DARCo

VIJANA wenye vipaji vya soka 
nchini wametakiwa kujitokeza 
kwa wingi kwenye kliniki 
maalum ya kung’amua vipaji 
vya mchezo huo iliyoanza jana 
katika Uwanja wa Shule ya 
Msingi Kikundi, Manispaa ya 
Morogoro. 
Kwa mujibu wa taarifa iliyotole-
wa wiki iliyopita na Mwalimu 
wa soka, Boniface Kiwale, am-
baye ni Meneja wa Moro Soka 
Academy, vijana wote wenye 
vipaji ambao wana umri chini 
ya miaka 15 ndio wanaohitajika 
katika kliniki hiyo.
Aidha, ilieleza kuwa wataka-
ochaguliwa katika kliniki hiyo 
watapata fursa ya kwenda ku-
jiunga na Moro Soka Academy 
kupata elimu na kuendeleza 
vipaji vyao.
“Kliniki hii ni ya wazi na  ita-
fanyika ndani ya wiki moja, 
lengo ni kuangalia wachezaji 
wenye vipaji ili kuweza kuwa-
jumuisha kwenye vituo vyetu, 
“ Kiwale alieleza katika taarifa 
hiyo. 
Taarifa hiyo pia ilieleza kuwa, 
vijana wenye nia ya kushiriki 
katika kliniki hiyo wanapaswa 
kufika eneo la tukio kwa ghara-
ma zao wakiwa na chupa ya 
maji na vifaa vya michezo.

KWAHERI...
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Tunu Hassan, TUDARCo

WAKATI wawakilishi wa nchi kwenye 
michuano ya Ligi ya Mabingwa Afrika wal-
ioanzia hatua ya awali, Yanga, wakitarajia 
kuondoka nchini Ijumaa kwenda Nigeria 
tayari kwa mchezo wa marudiano dhidi ya 
Rivers United ya huko, wapinzani wao hao 
wamejigamba watawapiga si chini ya ma-
bao manne.

Timu hizo zinatarajia kurudiana Jumapi-
li, Yanga ikihitaji ushindi zaidi ya bao moja 
ili kusonga mbele baada ya ule wa awali, 
Uwanja wa Benjamin Mkapa mwishoni 
mwa wiki kukubali kipigo cha bao 1-0.

Akizungumzia mechi hiyo ya marudiano, 
Ofisa Habari wa Rivers United, Charles May-
uku, alisema wanatambua itakuwa ngumu 
na leo ama kesho wanatarajia kucheza 
mechi ya kirafiki dhidi ya Enyimba kuji-
andaa na mchezo huo ambao kwao wa-
nahitaji ushindi ama sare yoyote ili kusonga 
mbele. “Tumefika salama nyumbani  na leo 
au kesho tunatarajia kucheza mchezo wa 
kirafiki dhidi ya Enyimba. Wachezaji wetu 
wanne na viongozi watatu waliokutwa na 
corona wako salama na hakuna mwenye 
maambukizi, nadhani zilikuwa mbinu cha-
fu za wapinzani wetu.

“Bado wageni wetu (Yanga) hawajatupa 
taarifa ni lini wanatarajia kuwasili nchini 
(Nigeria), lakini tumejipanga kuwapokea 
kama walivyotupokea,” alisema Mayuku. 

Naye mmoja wa maofisa wa timu hiyo, 
alinukuliwa akiiponda Yanga akisema: 
“Wanacheza kama watoto, hawatuwezi 
walitumia COVID-19 kuwaondoa wachezaji 
wetu wanne bora tena muhimu, kipa wetu 
namba moja hakucheza, isitoshe wachezaji 
wetu watatu wa muhimu, washambuliaji 
hawakucheza waliwaondoa.

“Sisi tuna timu nzuri, tulijiandaa nao, 
tulijua watafanya huu mchezo kwa hiyo 
tukawa tayari kwa ajili yao kila kona, lakini 
nimeshangazwa sana kwa walichotufanyia, 
walitupiga kumnasa vibao ofisa wetu, hii 
si sawa sisi ni wamoja sisi sote ni Waafrika, 
mpira ni urafiki ni mchezo wa uungwana.

“Sasa tumeshinda 1-0 licha ya vitisho vy-
ote hivyo, watakuja tu kule Port Harcourt 
Nigeria, wakija tutawachukulia kama ndu-
gu zetu ila tutawafunga si chini ya mabao 
4-0, tutawapa 4-0 mtayasikia tu matokeo.

“Hawa hamna kitu ni watoto sana, ni 
wadogo sana, unaweza kuona mchezo tu-
liocheza nao, hawa hamna kitu, watakuja 
Nigeria tutawapigia mpira mwingi.”

Kwa upande wa uongozi wa Yanga, Ofisa 
Habari wa Yanga, Hassan Bumbuli, alisema 

timu hiyo inatarajia kwenda Nigeria Ijumaa 
kwa ndege ya kukodi ya Air Tanzania na 
wametoa nafasi ya mashabiki 48.

“Tutaondoka Ijumaa na ndege ya ku-
kodi ya Air Tanzania, tumetoa nafasi kwa 
mashabiki 48 ambao watakuwa kwenye 
msafara wa timu, na kwamba wanachotak-
iwa ni kuchangia dola 1,200 kama gharama 
ya kwenda na kurudi, VISA na vipimo vya 
COVID-19,” alisema Bumbuli.

Kuhusu hali ya kikosi, Bumbuli alisema 
maandalizi yanaendelea vizuri na msham-
buliaji Hetier Makambo ambaye aliumia 
anaendelea vizuri na anatarajiwa kuwa se-
hemu ya wachezaji watakaosafiri na timu.  

Naye Mwenyekiti wa Kamati ya 
Mashindano ya klabu hiyo, Rodgers Gum-
bo, alisema Wanayanga watulie viongozi 
wanaweka mikakati kuhakikisha timu hiyo 
inafanya vizuri na kufika hatua ya makundi 
kama walivyojiwekea mipango.

“Tuna mechi mbili ama tatu muhimu 
mbele yetu kabla ya kufika hatua ya 
makundi, tuna mchezo wa marudiano dhi-
di ya Rivers ya Nigeria, tumepoteza hapa 
nyumbani, lakini hii si sababu au tiketi ya 
kuamini kuwa tumetoka. Tuna dakika ny-
ingine 90 ugenini, tumeshaanza kujipanga 
nazo baada ya mchezo ule wa kwanza ku-
malizika,” alisema Gumbo.

   Yaitangazia nne, yatafuta pumzi kwa Enyimba, 
wenyewe kuifuata Ijumaa na mashabiki 48 huku...

RiveRs United yaitisha 
yanga ‘kUfia’ nigeRia

Mazembe yaanika 23 
wakuivaa Simba J’Pili
Na Mwandishi Wetu

WAKATI uongozi wa Simba 
ukieleza kuanzia leo, Jumatano 
wataanza utaratibu wa kuchangia 
damu, kuelekea tamasha la klabu 
hiyo maarufu Simba Day, wapin-
zani wao watakaokuja kucheza 
mechi ya kirafiki, TP Mazembe ya 
DR Congo, wameanika majina ya 
wachezaji 23 watakaokuja Juma-
mosi kucheza mechi ya kirafiki 
na mabingwa hao wa Ligi Kuu 
Bara Jumapili wiki hii. 

Simba ambayo jana ilicheza 
mechi ya kirafiki jijini Arusha 
dhidi ya Aigle Noir ya Burundi na 
kushinda 2-1, inatarajia kufanya 
tamasha hilo Jumapili wiki hii, 
ambalo ni maalum kwa ajili ya 
kutambulisha wachezaji wao wa 
msimu mpya na siku hiyo iki-
hitimisha kwa kucheza mechi ya 
kirafiki dhidi ya TP Mazembe.

Akizungumzia maandalizi ya 
tamasha hilo jana, Kaimu Ofisa 
Habari wa klabu hiyo, Ezekiel 
Kamwaga, alisema kuanzia leo 
watatangaza maeneo na vituo 
watakavyoenda kutoa msaada 
wa kuchangia damu kuelekea 
Simba Day.

“Kwa Zanzibar tutakuwa na 
zoezi la kuchangia damu katika 
Hospitali ya Mnazimmoja sehemu 
inayohudumia kinamama wa-
jawazito. Mwaka huu tunaangalia 
sana kinamama wajawazito na 
watoto, pia kutakuwa na shu-
ghuli nyingine za kijamii ambazo 
tutakuwa tunazitangaza,” alisema 
Kamwaga.

Wakati Kamwaga akieleza 
hayo, TP Mazembe imetaja maji-
na ya wachezaji 23 watakaokuja 
kuunda kikosi cha kuivaa Simba 
kuwa ni; Mounkoro Ibrahim, Saidi 
Ngusia Baggio, Ochaya Joseph 
Benson, Atibu Radjabu Johnson, 
Issama Mpeko Djos, Masengo 
Yumba Godet, Tandi Mwape, 
Luzolo Nsita Ernest na Mundeko 
Zatu Kelvin.

Wengine ni Kouame Koffi 
Raoul, Zemanga Soze, Kalaba 
Rainford, Mayombo Etienne 
Raby, Sudi Bibonge Gondry, Mika 
Michee, Kinzumbi Phillippes Beni, 
Ngimbi Vumbi Merceil, Bileko 
Mbaki Kelvin, Baleke Othos Jean, 
Beya Tumuteka Joel, Ntambwe 
Kolonji Magloire na Zola Kiaku 

Wachezaji wa Yanga wakiendelea na mazoezi katika kambi ya timu hiyo, Avic 
Town, Kigamboni nje kidogo ya Jiji la Dar es Salaam. PICHA: YANGA 

TUPO TAYARI...
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